Đại Boss Vương Phi

Giới thiệu
Ta từ từ mở mắt,đây là đâu vậy,ta nhớ vào ngày sinh nhật của ta,vì đi trượt võ chuối mà đập đầu vào cạnh bàn,chết cơ mà. Sao bây giờ còn mở mắt được nhỉTa bắt đầu nhìn xung quanh.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dai-boss-vuong-phi

Mục lục

1. Chap 1 : Xuyên Không !!!

2. Chap 2 : Tứ Hôn Cùng Nhị Hoàng Tử

3. Chap 3 :lịch Sử Của Đao Song Xuyên

4. Chap 4 : Cuộc Sống Nhàn Nhã

5. Chap 5 : Bái Sư Học Nghệ

6. Chap 6 : Nổi Nhớ _ Xuống Núi

7. Chap 7 : Trở Về

8. Chap 8 : Đoàn Tụ

9. Chap 9 : Yêu Rồi

10. Chap 10 : Hợp Ý

11. Chap 11: Lam Yên Chi

12. Chap 12 : Chuẩn Bị Dự Yến Tiệc

13. Chap 13 : Dự Tiệc

14. Chap 14 : Quậy Phá

15. Chap 15 : Cáo Trạng _ Lụy Tình

16. Chap 16 : Ám Sát Thất Bại

17. Chap 17 : Hồi Ức

18. Chap 18 : Đêm Xuân

19. Chap 19 : Điều Tra

20. Chap 20 : Giăng Bẫy

21. Chap 21 : Hạnh Phúc

22. Chap 22 : Hiểu Lầm_rơi Núi

23. Chap 23 : Hối Hận _ Mất Trí

24. Chap 24 : Cuộc Sống Mới _ Tìm Kiếm

25. Chương 25 : Trúng Độc

26. Chap 26 : Giải Độc

27. Chap 27 : Tha Thứ

28. Chap 28 : Lướt Nhanh

29. Chap 29: Chuyện Ngày Xưa(thượng)

30. Chap 30 : Chuyện Ngày Xưa (trung)

31. Chap 31 : Chuyện Ngày Xưa ( Hạ)

32. Chap 32

33. Chap 33

34. Chap 34 :

35. Chap 35

36. Chap 36: Ngoại Truyện

37. Chap 36

38. Chap 37: Ngoại Truyện

1. Chap 1 : Xuyên Không !!!

Ta từ từ mở mắt,đây là đâu vậy,ta nhớ vào ngày sinh nhật của ta,vì đi trượt võ chuối mà đập đầu vào cạnh bàn,chết cơ mà.Sao bây giờ còn mở mắt được nhỉ
Ta bắt đầu nhìn xung quanh.Á...sao phòng lại trang trí đồ đạt cổ đại vậy,sao con người lại lớn như thế này,chẳng lẽ ta xuyên không đến Thế Giới người khổng lồ?Ta vừa mở miệng thì nghe tiếng nói

"Phu nhân,là con gái ạ"bà mụ nói

" Dưa con cho ta nha"phu nhân nói,lúc đó có một người đàn ông khỏang 30t bước vào

"Con của chúng ta đặt tên gì đây phu quân"phu nhân hỏi,ngước mặt nhìn người kia.Thì ra phu nhân là mẫu thân còn người kia là phụ thân của ta,thôi kệ tạm gọi vạy đi

"Nhìn kia,mắt nó sáng như sao,long mi cong vút,...trông thật khả ái,lớn lên chắc chắn là mĩ nhân khuynh nước khuynh thanh nha,hay đặt nó là Lãnh Khuynh Thiên đi."Phụ thân nói một tràng

" Đưọc đó,tên thật hay a" mẫu thân ta phụ họa

Haizz,may mắn là cũng giữ được cái tên cũ nha.Sau đó ta được Mai nhũ nương bế đi ngủ,mặc dù không thích nhưng do cả ngày bị người ta ẩm tới lui nên cũng mệt rồi thì đành ngủ lun.Ta quyết định sẽ trở thành đứa trẻ có tuổi thơ đẹp nhất để bù đắp kiếp trước chỉ lo học võ,chế dược mà đánh mất tuổi thơ.

Thấm thoát đã gần một tháng ta ở đây,cũng là gần đầy tháng.Cả nhà đều nói ta là đứa trẻ khác thuờng,không quấy khóc,không chịu uống sữa mẹ mà lại ăn cháo,...mọi người đều nói ta là đứa trể thông minh,ắt sau này sẽ làm việc lớn.Hix,cho ta xin đi,ta ở hiện đại là 25t rồi,còn quấy khóc hay uống sữa mẹ thì ta là hài nhi hay sao,25t thì đương nhiên phải thông minh rồi nếu không sẽ là ngốc nữ đấy.

À,ta quên nói nữa.Bây giờ ta là nhị tiểu thư_Lãnh Khuynh Thiên.Phụ thân ta là thừa tuớng đại nhân đương triều Lãnh Thiên Nhất,mẫu thân là Lục Khuynh Nhiên_đệ nhất tài nữ kinh thành lúc xưa đó nha,ta còn có caca Lãnh Thiên Hàn,bây giờ 5t.Ta đang ở Hiên Viên Hoàng Triều,không có trong lịch sử,vua là Hiên Viên Vương Long,57t,có hai hoàng tử là Hiên Viên Vương Hạo 7t,Hiên Viên Vương Phong 5t và một công chúa là Hiên Viên Vương Hy 6t thôi.Ở đây chia làm tứ quốc:Hiên Viên hoàng triều,Long Thịnh hoàng triều,Hoa Lãnh hoàng triều và Phượng Hoàng triều.Hiên Viên hoàng triều ta là mạnh nhất về các mặt luôn nha,là một đất nước đại hùng cường luôn đấy,còn nước yếu nhất là Phượng Hoàng trièu vì địa hình ở núi tuyết,hai nươc còn lại thì hơn 3/2 nước Phượng Hoàng triều thôi

2. Chap 2 : Tứ Hôn Cùng Nhị Hoàng Tử

Hôm nay là ngày đầy tháng của ta.Có cả hoàng thuợng cùng các tiểu hiàng tử cùng đến rồi những quan lớn trong triều đình nữa.Sáng giờ thật bực mình nha,sao người ta cứ ẩm ta hoài vậy trời,ta có chân mà
Đến lúc làm tiệc,mẫu thân ta đặt ta trên một cái bàn,bốn góc có phần chắn ngang phòng ta ngã,trên bàn có rất nhiều thứ nha,vàng,vòng,bút,gương,...ta chả thèm mấy thứ nay đâu.Ta là sát thủ cơ mà.Nảy giờ kì ghê,cái tên nhị hoàng tử cứ nhìn ta hoài là sao,nghe nói hắn lạnh lùng lắm mà,sao nhìn ta hoài z

"Thiên nhi,con thích thứ nào thì lấy đi con"mẫu thân từ xa bảo ta

Hix,ta không thích các thứ đó đâu ạ,vừa lúc đó ta thấy cây dao nhỏ được khắc hình tinh sảo,ta bèn trèo xuống.Quả thật trèo với thân thể này thật khó nha.Đúng lúc đó có một người phi thân bế ta xuống trước sự ngạc nhiên giữa toàn thể mọi người.Thì ra là hắn_nhị hoàng tử

Hắn bế ta trong tay,mắn yêu

"Nàng có làm sao không vậy,nếu lỡ nàng té chấn thuơng thì làm sao trở thành nương tử của ta được"câu nói bá đạo khiến mọi người đơ,trong đó có ta.Hắn dựa vào cái gì nói ta là nương tử của hắn chứ.

"BUÔNG!"ta bực mình thốt ra lời

"Nàng biết nói hả?"hắn và mọi người toàn thể kinh ngạc

"Ta có miệng mà"ta tiếp vì biết vừa nãy mình lỡ lời rồi

"Vừa nãy nàng trèo xuống làm gì?"hắn hỏi

"Ta muốn thứ đó"ta chỉ tay về phía cây dao được khắc tinh sảo ấy

" Đươc,vật này sẽ là vật định tình của chúng ta"hắn nói bá đạo

Sự tình diễn ra nãy giờ làm mọi người não chậm phát triển luôn rôi.Một đứa bé 1 tháng tuổi biết nói chuyện,nhị hoàng tử lạnh lùng muốn cưới đứa bé đó làm vợ còn cư nhiên muốn lấy tiểu đao Song Xuyên làm vật định tình,thật là bá đạo mà.

"Nhiên nhi,con chúng ta biết nói chuyện khi nào vậy"phụ thân ta hỏi

"Thiếp cũng không biết nữa a"mẫu thân ta trả lời

"Tốt,là chuyện tốt.Đứa bé này thật lạ.Sau này hẳn làm được việc lớn.Ta tứ hôn nhị hoàng tự cùng Khuynh Thiên a"hoàng thuợng ban hôn

Ta phi,ta không muốn đâu nha.Ta còn muốn đi vòng quanh đại lục làm rạng danh thiên hạ cơ.Ta vùng ra khỏi hắn và chạy đến mẫu thân.Mẫu thân ôm ta vào lòng,thầm cầu bình an,bởi vì người hoàng thất tam cung lục viện là bình thuờng,bà sợ con gái mình khổ nên không muốn điều đó chut nào.Phụ thân ta cũng thế nhưng vì hoàng thuợng tứ hôn nên đành chấp nhận

3. Chap 3 :lịch Sử Của Đao Song Xuyên

GT về tiểu đao Song Xuyên:
1000 năm về trước,một ẩn sĩ cao nhân luyện ra 2 thanh nhuyễn kiếm tên là Song Xuy và Song Uyên siêu bén,chém sắt như bùn,uy lực rất lớn,hơn nữa nó còn có linh tính,bình thuờng nó như cây dao nhỏ vô hại nhưng khi chủ nhân gọi,nó sẽ biến thành thanh nhuyễn kiếm sắt bén.Nó là một âm một dương,cho 1 nam một nữ dùng.Đáng tiếc,vị ẩn sĩ đó luyện xong thì đã chết vì bệnh tuổi già.

50 năm sau,trên giang hồ xuất hiện một nam một nữ dùng đôi Song Xuyên ấy,hai người đó võ công tuyệt thế,không ai sánh bằng.Không bao lâu,hai người nổi danh cả lục địa mà ai cũng biết.Nhưng không hiểu sao,hai người cứ thích đấu đá nhau.Cuối cùng không hiểu vì sao mà sinh tình cảm rồi cưới nhau.Tin ấy như sét đánh bên tai các nam thanh nữ tú trong thiên hạ,làm vấy lên biết bao nỗi oán hận.

Cưới nhau được ba năm,trong một lần có một ả thiên kim tri phủ hại,sinh ra hiểu lầm giữa hai người,lúc nữ chủ nhân_Lục Thiên Anh đi lên núi hái dược thì bị phục kích và rơi xuống núi chết,bỏ lại Song Yên.Nam chủ nhân_Hiên Vương Lâm vì đau thuơng quá độ mà tự tử,cũng bỏ lại Song Xu.

Bởi vì cái chết của chủ nhân hai thanh đao hợp lại,thành Song Xuyên,nó đi giết tất cả những người mà hại chết chủ nhân nó.Song,nó cũng biến mất trong gian hồ.Nghe nói,mấy trăm năm qua,nó đang tìm kím chủ nhân,nếu gặp hai chủ nhân thích hợp,nó sẽ tách ra làm 2.Có thể nói,có nó là như hổ mọc thêm cánh đấy.

_______________________________

Vậy tại Song Xuyên lại xuất hiện ở đây,xin mọi người xem chap kế nha

4. Chap 4 : Cuộc Sống Nhàn Nhã

Mọi người định đến chút mừng chuyện tứ hôn thì bỗng khựng lại.Cái gì?Tiểu đao Song Xuyên đó nha,sao nó lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
Mọi người đang trong dòng suy nghĩ thì bất chợt,Song Xuyên biến thành hai thanh nhuyễn kiếm,một đỏ bay lại hắn,một xanh bay về phía ta rồi biến lại thành tiểu dao làm mọi người hết sức ngạc nhien.Thì ra Song Xuyên nhận ta và hắn làm chủ nhân.

"Haha,hai con thật tốt số,vừa được ta tứ hôn rồi còn được Song Xuyên nhận làm chủ nhân,đúng là song hỉ lâm môn mà."hoàng thuợng vuốt râu nói.

Cuối cùng cũng tàn tiệc,mọi người ra về.Phu thân tiến lại gần ta và nói

"Thiên nhi,con có biết không,người càng nhiều tài năng thì thuờng bị nhiều người ghét.Ta thầm cảm ơn ông tròi đã ban con cho ta,nhưng ta thân là cha của con,ta chỉ muốn con bình an là ta đã vui rồi.Con có biết ko?"phu thân nhìn ta

"Vâng,nữ nhi biết ạ"ta trả lời

Xong,Mai nhũ mẫu dẫn ta đi vào phòng ngủ vì ta biết đi rồi.

Kể từ ngày đó,hôm nào ta cũng bị bắt vào cunh cùng học với hắn.Hắn học gì ta học đó,nào là tứ kinh,ngũ thuờng,luyện binh,kiếm pháp,...nhưng có một điều làm mọi người đau đầu là vì hể học xong là ta và hắn cãi nhau chí choé vang dội cả hoàng cung,nếu không thì ta và hắn cùng hợp tác quậy phá.Đúng là ko chịu nổi mà.

Thấm thoát 5 năm trôi qua,bây giờ ta được 5t còn hắn dược 10t.Mấy hôm trước,ta nghe hắn nói Lãnh Thịnh hoàng triều muốn xâm lược nước ta,vì thế hắn đã xin vua đánh giặc và được phong làm đại soái.Hôm nay là ngày hắn lên đường đi chiến trận,khoảng tháng sau mới về.Nói gì thì nói chứ hắn cũng cùng ta sống chung 5 năm rồi,không có tình cũng có nghĩ chứ.Vì thế ta đi tiễn hắn và suy nghĩ những kế hoạch khi hắn vắng nhà!Hắc hắc.Ủa,sao nói chuyện giống vợ chồng quá vậy trời.Thôi kệ đi

Cửa thành

Hắn đang ngồi trên ngựa thì ta chạy tới

"Ê!Cái tên kia,đợi ta với coi"ta la lên vì sợ hắn sắp đi thì uổng công chậy tới

Hắn quay lại ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vì ta đến tiễn hắn

"Nàng cũng đến tiễn ta nữa sao?"hắn nhìn ta

" Được hông?Hông được ta về lun,hứ"ta xoay lưng thì nghe tiếng hắn

" Được chứ,nàng đến ta vui hông kịp nữa"hắn nói

"Vậy đánh nhanh thắng nhanh nha,nhớ về mua kẹo hồ lô cho ta đó"ta ngẹn ngào.Quả thật đây là lần đầu tiên ta xa hắn trong 5 năm qua mà

Thấy ta khóc,hắn cũng đau lòng an ủi ta.Cuối cùng cũng đến giờ lên đường.Hắn đi chiến trường còn ta về nhà và chuẩn bị cho kế hoạch đi chơi vào ngày mai,xong xuôi,ta ngủ luôn -_-

5. Chap 5 : Bái Sư Học Nghệ

Sáng hôm sau
Ta cải trang thành nha hoàn rồi lãnh ra ngoài phủ.Đến đây 5 năm,đây là lần đầu tiên ta được tự do đi chơi.Chơi đến trưa thì ta đói bụng,bèn vào tửu lâu ăn.Đến bàn ăn,ta gọi tiểu nhị và kêu món.Xong tiểu nhị bưng len thì thấy một nam tử ăn hiếp một kẻ ...ăn xin.

"Tên kia,người như thế mà lại ăn hiếp một lão gìa àh."ta lên tiếng

Tên nam tử kia nhìn ta cười cợt

"Nhà ngươi miệng còn hôi sữa mà dám chỉ giáo bổn thiéu gia ta à,lên,giải quyết nhóc con đó cho ta."hắn ta vừa ra lệnh thì hai ba tên nô tài của hắn taxong lên

Ta đánh,đánh nha,xong xui ta nhìn hắn thách thức,mi xong với lão nương rồi,ta đây bấy lâu rất ngứa tay nha.Ta tiếng laị gần hắn ta,hắn ta quỳ xuống cầu xin

"Tiên nữ xin tha cho ta,ta có mắt mà không thấy thái sơn,xin tha cho ta."hắn ta van lạy ta

Ta thì không qtâm lắm,ta nhìn xem lão tử kia có bị sao không thì bất chợt tên nam tử kia lấy cây dao đâm vào chệch bã vai ta.Hình như dao có tẩm thuốc mê,một mảng tối bao trùm trước mắt làm ta không thấy gì nữa,mọi chuyện sau đó xảy ra thế nào thì ta cũng không nhớ nữa.Hix,vừa đi chơi đã bị vậy rồi,biết thế thì đã không nhiều chuyện làm gì

Khi ta tỉnh dậy thì trời đã chóm tối.Ta cảm thấy lạnh,chẳng lẽ ta chết rồi sao?Hic,đường đường là đệ nhất sát thủ mà lại bị chết 2 lần hoang đường như thế này thì thật mất mặt nha.Huhu

Đang trong dòng suy nghĩ thì có hai lão tử bước vào.Một người mặc quần áo tao nhã,thanh lịch còn một người...á cái người ta cứu luc trưa.

"Con đã tỉnh rồi àh?"Người trang nhã hỏi

"Xú nha đầu,ngươi cũng là mạng lớn nha" người ta cứu nói

"Ta đg ở đâu? Hai người là ai vậy"ta hỏi

"Con đg ở Tuyết Liên U cốc,ta là thần y cũng là độc y PhI Vương,còn hắn là lão huynh đệ của ta,là Thiên Vương_đệ nhất kiếm vương,hai chúng ta cả đời chưa có đệ tử.Chúng ta muốn nhận con làm đệ tử a"Phi Vương nói với ta

"Oi! Ta không thích đâu,ta muốn chơi àh,nếu ta không muốn thì có sao không?"ta phản đối

"Không sao,ta sẽ tặng con mấy viên thuốc rồi làm da con phân hủy từ từ,xương khớp rã rời mà chết thôi

Ôi,thật khủng khiếp nha

" Đồ nhi xin bái kiến nhị vị sư phụ ạ"ta là kẻ thức thời mà.

"Tốt" đồng thanh

Kể từ đó,ta sống chung với hai lão sư phụ và học võ luyện dược,ta vôn có tri thức sẵn nên học rất nhanh.Đến đó được một tuần,ta 'vô tình' ăn 3 viên bách độc bất xâm của Phi Vương,kể từ đó,ta vô tư ăn độc mà không bị chết.Tháng sau,ta tiếp tục 'vô tình' ăn hai quả Thất Khíu Lung Linh của Thiên Vương làm cho tăng thêm 100 năm công lực,càng xinh đẹp.Quả thực,hai vị sư phụ nhận ta làm đồ đệ ắt hẳn là viêc làm sai lầm nhất của họ.

6. Chap 6 : Nổi Nhớ _ Xuống Núi

Lúc này,ở phủ thừa tướng
"Phu nhân ...a lão gia,tiểu...tiểu thư mất tích rôi ạ"Mai nhũ mẫu hoảng hốt

"CÁI GÌ/?" Đồng thanh

"Sáng nay,nô tỳ vào phòng không thấy tiểu thư...hic...chỉ thấy tiểu thư nói trong thư là chiều về ạ"Mai nhũ mẫu kể

"Người đâu, đi tìm tiểu thư về cho ta"phụ thân lo lắng

" Dạ"

1 tuần nữa trôi qua

" Hic...Con của thiếp,có phải nó có chuyện gì không?Sao nó nói về mà cả tuần không bề vậy?Hic"mẫu thân nức nở

"Không sao đâu,chắc mai con chúng ta về thôi mà"phụ thân an ủi mặc dù trong lòng hết sức lo lắng

" Đúng rồi mẫu thân,tiểu muội sẽ không sao đâu mà"ca ca ta cũng an ủi mẫu thân

1 năm trôi qua

"Hic...hic,con của ta,ta thề ta biết kẻ nào làm hại con ta sẽ giết sạch dòng họ nhà chúng"mâũ thân rơi nước mắt

Cũng đúng thôi,con gái cưng là ta của bà mang nặng đẻ đau làm sao không đau lòng cho được.

Khi Vương Phong trở về,nghe tin ta bị mất tích.Hắn liền điên cuồng kiếm ta suốt ba ngày ba đêm.Cuối cùng đành kiệt sức,bệnh cả tuần mới khỏi.Kể từ đó,hắn lạnh lùng càng lạnh lùng,lập chiến công vô số,nhưng hể nữ nhân nào đứng gần hắn là chết không tha ,hắn thề rằng ngoài ta ra,hắn không lấy ai khác.Thật đúng là tình yêu cuồng si mà.

Năm thứ ba ta mất tích,hoàng đế băng hà.Lập Hoàng tử Hiên Viên Vương Hạo làm vua,hắn làm vương gia.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua,ta bây giờ đã mười tuổi.5 năm này ta đã học hết tuyệt kĩ cua hai sư phụ,còn dư thời gian lập thêm Thiên Huyết lâu,là nơi tập hợp các sát thủ mà ta luyện tập.Thiên Huyết lâu là tổ chức sát thủ,nếu ai muốn nhờ giết người thuê,hãy đến đây vì bảo đảm người kia không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai(tg:sao giống quảng cáo quá vậy trời).Trong lâu không ai biết mặt ta ngoại trừ 4 hộ vệ Huyết Vệ,Huyết Phụng,Huyết Liên,Huyết Ảnh,4 người này là do ta cứu khi hái thuốc.Mọi người trong lâu chỉ biết cung chủ là nữ tử mặc y phục trắng,đeo mặt nạ ánh kim và cái thứ quan trọng nhất là tiểu đao Song Uyên.Thứ đó không thể bị ăn cắp và làm giả được.Ngoài ra ta còn mở các tửu quán,nhà hát,...khắp tứ quốc.Nói túm lại là ta nắm trong tay vận mệnh kinh tế của tứ quốc đấy.Haha,ta thiệt tài giỏi mà(tg:tỷ ấy lại lên cơn tự sướng)

Cuối cùng,vì không chịu nổi tài quậy phá của ta,hai vị sư phụ đành bỏ cốc ra đi chỉ để lại bức thư:"Nha đầu,ngươi đã học hết tuyệt kĩ của chúng ta,bây giờ người đánh thắng ngươi cũng không quá 5 người,chúng ta đi đây.Không hẹn gặp lại"

Hứ!Dám bỏ ta chạy trốn àh.Nhắc mới nhớ.Lâu rồi,không biết cha mẹ ra sao,và cả ...hắn nữa.Ta chuẩn bị hành lí ra khỏi cốc.

7. Chap 7 : Trở Về

Trên đường đi,ta cướp túi tiền,thế là phải kiếm cách sinh nhai.Ta nghe nói vị vương gia nào đó bị trúng dộc.Ta định sẽ đi giải rồi lãnh thuởng để có tiền về nhà.Thật ra,lúc đầu họ không tin ta,ta bảo một hồi tên cận vệ đó mới cho ta vào.Ta đến bên giuồng hắn,từ từ bắt mạch cho hắn,một canh giờ sau,độc được giải xong.Ta nhìn mặt hắn...á không thể nào,hắn chính là nhị vương gia
Trong vô thức,ta nghe hắn gọi

"Thiên nhi,nàng đừng bỏ ta,ta cảm thấy tịch mịch lắm rồi,mẫu thân bỏ ta,bây giờ nàng cũng bỏ ta sao"thì ra hắn đang nằm mơ

Nghe những lời hắn nói,bất giác những giọt nước mắt lăng dài trước mặt ta.Bỗng hắn mơ màng mở mắt,hắn nhìn thấy một nữ tử đg khoc,tại sao hình ảnh này lại thân quen như vậy.Hắn cố ngồi dậy để nhìn cho rõ nữ tử này.Bỗng nữ tử đó sà vào lòng hắn khóc oa oa,tiếng khóc này thật thân quen,chẳng lẽ là...

"THIÊN NHI...."hắn hét lên làm ta giật mk lùi lại.Lần này hắn nhìn rõ mặt ta rồi.Dù cách xa 5 năm,nhưng vẫn là khuôn mặt đó,chỉ có điều là xinh đẹp,mặn mà hơn thôi.

"Nàng còn sống đúng không?"hắn hỏi

"Chớ không lẽ là ma sao"ta lao nước mắt trả lời hắn.Không hiểu sao,lòng ta ấm áp đến như vậy.

Hắn vui mừng ôm ta vào lòng,ta cũng thế,ôm chặc hắn.Hắn hỏi ta

"Nàng làm sao để mất tích vậy?"

"Ta là thấy ngươi đi,ở nhà buồn quá nên ta mới ra ngoài chơi nào ngờ bị hai lão già bắt tới U cốc,làm nha hoàn.Mấy hôm trước ta đã lén tìm đc xuông núi trở về.huhu"ta nói dối,ý ta nói đúng sự thật đấy chứ,chỉ là ta nói thiếu thôi,ta không muốn nguòi khác biết ta có võ công.

Sau đó,ta ở lại Thuyên Nguyên ta nghe nói là hắn công bố các tướng sĩ dưới quyền hắn đều gọi ta là Vương Phi.Thôi kệ đi,bây giờ đg ăn ké bát cơm của người khác nên đành chịu thôi.

8. Chap 8 : Đoàn Tụ

Sau đó,hắn dẫn ta về phủ thừa tướng.Đến phủ,ta thấy phụ mẫu của ta.Họ như già hơn trước nhưng không kém sự vui mừng khi thấy ta.Mẫu thân chạy đến và ôm ta
"Con...con là Thiên nhi của ta sao?Huhu..."Mẫu thân khóc

"Mẫu thân...oa oa"ta khóc

"Thôi,Thiên nhi về là tốt rồi.Con đi đường cũng mệt rồi.Về phòng nghỉ đi"phụ thân bảo

Sau đó ta về Khuynh Thiên uyển ngủ.Chiều ta cùng mọi người ăn cơm rồi kể lại sự tình cho mọi người nghe chỉ trừ việc ta bách độc bất xâm,100 năm công lực,biết võ công,còn y dược vì ta trị bệnh cho hắn rồi nên cũng kể luôn.Ngày hôm sau phụ thân ta công bố sự trở lại của ta.Đó là lời cảnh báo trước nguy cơ đến...kẻ thù của gia tộc ta haha

9. Chap 9 : Yêu Rồi

Hắn tỏ ý muốn đón ta về vương phủ nhưng phụ mẫu ta không chịu.Nói sao chứ,gia đình người ta mới vừa gặp lại mà hắn đòi chia cắt,hứ...mơ đi.Nhưng phụ mẫu bảo ta qua Phong vương phủ chơi 1 ngày.Thế là bây giờ ta đang ở Khuynh Thiên uyển
Ta đang dạo chơi ở hoa viên ở Chính Phong điện (tg:nơi ở của Phong ca ák)thì ta nghe tiếng gọi làm mình hết sức nổi da gà

"Phong ca ca...a"tiếng cô gái vang lên

Cô gái đó chạy vào thì thấy ta,nhìn ta toát lên vẻ gì đó giận dữ.Thì ra đó là quận chúa Lam Yên Chi 12t,con của Trưởng công chúa lâm thời,là biểu muội cuả Phong ca ,ý ta bị liệu luôn rồi,là biểu muội của hắn chứ.

"Ngươi là ai?"Yên Chi chỉ tay vào mặt ta quát

Hứ.Ta_Lãnh Khuynh Thiên đường đường là đệ nhất sát thủ mà để cô chi vào mặt à.Chỉ là ta không muốn chấp nhặt với trẻ con thôi.Nếu không đánh cô thì sẽ làm cô tự tức chết

"Vị tỷ tỷ này,sao lại vô phép vô tắc thế,tại sao lại chạy vào nhà nam nhân như vậy mà không biết xấu hổ"ta nói,lời nói nhẹ nhàn nhưng làm Yên Chi mặt đỏ bừng

"Ngươi...ngươi,còn ngươi thì sao?ngươi cũng vô liêm sỉ giống ta thôi"Yên Chi tức giận

"Cái đó là cô tự nhận mình vô liêm sĩ thôi,còn ta không có nha.Đây là nhà của Phong,ta đay là Vương Phi thì đương nhien được ở đây"ta nhàn nhạt nói

"Ngươi...ngươi...Chát"Yên Chi tức giận tát mặc ta

"Yên Chi,muội làm gì vậy hả"hắn thấy ta bị Yên Chi đánh thì hét lên,chạy lại xoa mặt cho ta.Ta bỗng cảm thấy ấm áp làm sao ấy.

"Huynh...huynh..."Yên Chi khóc.Rõ ràng là cô thích hắn trước,cũng tỏ tình hắn trước,tại sao hắn chỉ xem cô là muội muội.Yên Chi chạy đi.

Sáng hôm sau,ta mời hắn và Yên Chi đi chơi ở trên núi săn bắn.Vì sau khi nghe hắn kể,ta cảm thấy thật sự buồn thay cảnh ngộ của Yên Chi.Mẫu thân của Yên Chi sau khi sanh ra cô thì đã mất,cha thì không quan tâm cô lắm,từ nhỏ chỉ thân với hắn và hoàng thuợng.Hắn thuờng chở che cho cô nên cô thích hắn cũng là đương nhiên.

Ta cũng chợt nhớ lại gia cảnh năm xưa.Mẹ ta sinh ta ra rồi chết,cha hận ta vì nói tại vì ta mà mẹ mới chết,không ngó ngàn đến ta.Đến một ngày ta bị bắt cóc cũng chẳng có ai tìm ta,ta được đào tạo trở thành một cổ máy giết người vô tình,nhẫn tâm,bằng tất cả thủ đoạn để giết đuợc mục tiêu.Ta không có mục đích sống,chỉ biết nghe lệnh và giết người,dù là đứa trẻ hay cụ ggìa 80,ta cũng không lưu tình.Nhưng bây giờ khác rồi,ở đây ta có mọi thứ,tiền tài,quyền lực và người thân của ta_những người quan tâm,yêu chìu ta hết mực,và cả hắn nữa.Ta đã có mục đích sống,sống vì bản thân mà cũng vì nhưng người ta yêu thuơng.Ta tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ họ hết mức có thể,cho dù là ta phải...chết.Bất giác,nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má,khóc vì đau thuơng của quá khứ hoặc vì hạnh phúc ở hiện tại.Thấy ta khóc,hắn chỉ ôm ta vào lòng,nhưng hành đọng đó làm ta thật ấm áp,tim ta chợt đập loạn nhịp vì hắn.Phải chăng ta đã...yêu hắn rồi sao?Ta biết hắn thật sự yêu ta,nhưng ta không biết nó sâu bao nhiêu.Ta sợ nếu ta chấp nhận,thì hắn thay lòng thì ta biết làm sao?Ta sợ sẽ mất hắn,sợ mất đi sự bảo bọc của hắn.Ta đúng là một kẻ lãnh khốc,vô tình,nhưng ta cũng muốn yêu và được yêu.Nhưng ta chưa tìm ra mục tiêu xứng đáng thôi.Bây giờ ta đã tìm được,giờ chỉ cần quan sát hắn một chút.Nếu hắn thật sự yêu ta, ta thề đời này, kiếp này nắm giữ hắn thật chặt, không bao giờ buông tay, bách niên giai lão, cùng nhau đến già, nguyện một đời một thế một đôi, không bao giờ phân li.

10. Chap 10 : Hợp Ý

Sáng hôm sau
Ta,hắn và Yên Chi đi lên núi săn bắn.Ta và Yên Chi chơi rất vui,quả thật cô bé này là khẩu xà tâm phật,cũng rất tốt bụng,nhưng đoi khi đang chơi thì đột nhiên liết xéo ta một cái.Bỗng ta nghe có tiếng bước chân,trong không trung hòa lẫn sát khí.Hắn cũng đã biết,ta và Yên Chi lùi ra sau.Từ tứ phía xuất hiện những hắc nhân,người nào cũng cầm kiếm chỉa về phía chúng ta.Sau đó,hắn bắt đầu lao vào cuộc chiến.Lúc đầu hắn đánh rất nhanh và dứt khoát nhưng cũng là sức người thôi,dần dần hắn chậm lại.Bỗng Song Uyên bên hông của ta rung lên,chạy đến bên tay của ta,có lẽ nó nhận ra sự nguy hiểm cận kề từ chủ nhân của Song Xuy.Vừa lúc đó,ta thấy một tên định chém sau lưng mà hắn không hề hay.Ta không suy nghĩ mà chỉ biết chạy đến đỡ cho hắn.

Ta bị tên kia đâm xuyên vai,nhưng không sao nó chả ảnh hưởng gì đến sức chiến đấu của ta cả.Khi hắn nhìn thấy ta bị đâm vì hắn,tim hắn khẻ nhói lên.Có lẽ hắn cũng nhận ra tình cảm của ta dành cho hắn rồi.Hắn vừa lo vừa mừng.Quả thật lúc đó hắn muốn chạy đến xem vết thưpng cho ta ngay nhưng vì đang chiến đấu.

Khi ta lâm vào cuộc chiến,ta hạ những tên đó bằng cách ngắn gọn nhất của sát thủ hiện đại.Nhắm ngay chổ hiểm và tặng một phát.Không cần dài dòng mà đở hao sức.Chẳng máy chóc,chúng ta đã tiêu diệt hắn bọn họ.Hắn chạy đến bên ta,băng bó vết thuơng cẩn thận,còn quay lên mắng yêu ta vài câu nữa.Ta không nói gì,chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình,như thế thôi cũng làm tim hắn viu vẻ.

Bất chợt ta thấy cái thẻ bài rớt ra từ xác chết,ta laị gần xem.Trên đó có chữ Lãnh Triệt vương,thì ra là vương gia của Lãnh Thịnh hoàng triều.Ta hừ lạnh,dám đụng đến người của ta,các người sẽ không yên đâu.

Từ nãy giờ Yên Chi vẫn đứng xa nhìn chúng ta mà không hề bị gì.Rất đơn giản,những tên kia là đến ám sát hắn nên không lạm sát người vô tội,chỉ là ta nhào vô đánh nên bọn họ mới đánh ta mà thôi.Sau đó,chúng ta cùng Yên Chi về.Nhưng ta cảm thấy lạ.Hình như Yên Chi hết ghét ta rồi,còn đối xử hết sức mến ta.Ta cũng vui lòng chấp nhận mà bỏ qua chuyện hôm trước.Sau ngày đó,Yên Chi và ta lúc nào cũng chạy đến Vương phủ chơi.Ta thì tìm hắn còn Yên Chi đi theo ta.Có lẽ Yên Chi đã bỏ ý niệm vơí hắn.

Vậy cũng tốt,ta không cần phải hạ thủ với cô ấy.Ta rất ích kỉ trong tình yêu,vì vậy dù có thích cô ấy thế nào ta cũng phải tiêu trừ.Nhưng bây giờ không sao rồi,cô ấy nguyện từ bỏ rồi,ta sẽ xem Yên Chi như tỷ muội mà đối xử.Đừng nghĩ ta độc ác nha,dù con người có cao thuơng đến mức nào thì trong tình yêu bạn cũng vậy thôi.Nếu người đó nhìn thấy người họ yêu đi thân mật cùng nữ nhân khác mà không ghen là có hai trường hợp:1 là sẽ ngầm ghen và xử đẹp nữ tử kia,2 là người đó chưa thật sự yêu tên đó.Vậy là ai cũng vậy thôi,có lẽ bạn cũng thế đúng không?Vậy đừng nghĩ ta đọc ác nha.Ahihi

11. Chap 11: Lam Yên Chi

Ta là Lam Yên Chi,ta không hiểu vì sao,từ khi ta hiểu chuyện thì ta đã thấy cha không yêu thuơng ta,luôn lạnh lùng với ta.Ta không có mẹ,à không,ta có mẹ chứ,ta nghe Lâm nhũ mẫu nói mẹ ta sau khi hạ sinh ta thì đã qua đời.Từ nhỏ,ta đã không có bạn bè,không ai quan tâm ta.Đến một lần,ta bị bọn tỷ muội trong phủ bắt nạt ta,lúc đó đã có người đã cứu ta,có lẽ hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu vào tâm trí của ta.Người đó là Hiên Viên Vương Phong,nhị hoàng tử,cũng là biểu ca của ta.Kể từ lúc ấy,ta thuờng vào cung chơi với Hạo ca và huynh ấy.Chẳng biết tự bao giờ,ta đã mang con tim trao cho huynh ấy,chỉ cần huynh ấy mỉm cười,ta cũng thấy vui rồi.Một hôm,ta lấy cớ uống rượu say rồi tỏ tình với huynh ấy.Nhưng huynh ấy từ chối ta,huynh ấy nói huynh ấy đã nói mình có ý trung nhân rồi,dù cho cô ấy có lưu lạc chân trời góc bể,huynh ấy vẫn cố gắng lục tìm người ấy về.Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc,ta sẽ chờ đợi,đợi đến khi nào không đợi được nữa mới thôi.Ta thật cảm phục huynh ấy và thầm ngưởng mộ nữ tử kia.5 năm trôi qua,hôm nay ta nghe nói huynh ấy đã tìm được người mình yêu thì ta thấy buồn lòng.Nhưng không sao,ta thật muốn xem cô ta ra sao.Khi đến nơi,ta thấy một cô nương nhàn nhạt,thãnh thơi ngồi ở hoa viên.Máu giận xong tới não ta,uổng công Phong ca ngày đêm mong nhớ mà người này nhàn hạ như vậy.Ta xong lại nói với cô ấy vài câu,lời qua tiếng lại,ta không tự chủ được liền tán cô ấy.Lúc ấy Phong ca quát ta rồi không ngó tới ta mà chỉ lo cho cô nương kia.Ta thật sự rất buồn,nhìn người mình yêu thầm bao lâu nay đứng cùng nữ nhân khác ai không đau cho được chứ.Ta chạy đi.Sáng hôm sau,Khuynh Thiên mời ta cùng Phong Ca đi săn bắn,ta quả thật rất vui,chơi cùng Khuynh Thiên ta lấy lại nụ cười nhiều hơn.Nhưng khi nhớ chuyện hôm qua,ta lại hung hăng trừng mắt với Khuynh Thiên.Đang chơi thì Khuynh Thiên dẫn ta lùi về sau Phong ca.Rồi từ đâu,tứ phía nhìu người bao vây lấy chúng ta,Phong ca lao vào cuộc chiến.Ta và Khuynh Thiên đứng ở ngoài.Bất chợt,ta thấy có một kẻ định đâm sau lưng Phong ca ,toàn thân ta bất đọng không biết làm gì.Vừa lúc đó Khuynh Thiên lao vào đỡ cho Phong ca.Ta hết sức ngỡ ngành,ta nhìn cô ấy lãnh đạm như vậy,ta cứ tưởng cô ấy ko thích Phong ca,thật ko ngờ cô ấy dám dùng thân che kiếm cho Phong ca.Ta đứng bất động vì ta biết ta dã thua,thua một cách tâm phục khẩu phục.Ta từ xa nhìn thấy hai người ân ý hợp tác tiêu diệt kẻ địch,chỉ có ta đứng như kẻ thừa.Ta đau,đau lắm khi nhìn thấy Phong ca ôm ấp mắng yêu Khuynh Thiên.Phải chi ta cũng đc như vậy thì hay biết mấy.Ta nhìn thấy Phong Ca vui vẻ,đó chính là hạnh phúc lớn nhất đời ta rồi.Ta nguyện nuốt tình yêu của mình dành cho Phong Ca vào lòng,nguyện đứng từ xa nhìn huynh ấy hạnh phúc là ta cũng vui rồi.Ta muốn gửi lời chúc mừng đến hai người,chút hai người trăm năm hạnh phúc,bách niên giai lão.Còn ta,ta nguyện cả đời ở vậy,đứng từ xa ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của huynh.
________________________________

P/s:Tội nghiệp Yên Chi quá đi à.Yêu đơn phương giống hệt ta đây...hic....Không đc đáp trả còn nguyện cả đời FA.Thật đúng là tình yêu cuồng si mà.Ta ngưỡng mộ Phong ca quá đi àh...hic...hic.*lao nước mắt*....oa....oa.Thật là đau lòng quá đi mà.!

12. Chap 12 : Chuẩn Bị Dự Yến Tiệc

3 năm sau
Ta hằng ngày luôn ở bên hắn,ta chăm sóc hắn,hắn chăm sóc ta.Quả thực là một hạnh phúc.2 năm nữa thôi,ta sẽ được ở bên hắn,chính thức trở thành nương tử của hắn.Nghĩ đến đay thôi,ta thật hp rồi.

Hôm nay là ngày sinh thần của hoàng thuợng của nước ta.Hôm nay nước ta rất nhộn nhịp,còn ta thì vẫn còn nằm dài uờng trên giuờng.

Năm ngoái,ta Huyết Phượng về bên ta còn 3 người kia ở lại quản lí Thiên Huyết lâu.

......................

Ta đang nằm ngủ ngon lành trên giương thì Huyết Phượng chạy vào tốc chăn ta lên

"Tiểu thư...cháy....cháy"Huyết Phượng hét lên

" Á...cháy...người đâu dập..."ta hoảng

"Phụt...hahaha"thấy ta cuống lên Tiểu Phượng cưòi ngặc ngẻo

"Hứ"ta biết ta bị hố liền giở trò giận dỗi

"Thôi mà,tiểu thư yêu quái...á lộn,tiểu thư yêu quí em xin lỗi,mai mốt em không dám vậy nữa"Tiểu Phượng xin lỗi ta

Sau một hồi 'tra tấn'vì dự sinh thần của hoàng thuợng.Cuối cùng ta cũng được giải thoát.Ta vận một bộ chanh y,nét đẹp hài hòa,xen lẫn tinh nghịch nhưng ta tạo nên sức quyến rũ kì lạ.Làn da trắng hồng,lông mi cong vút,mài lá liễu,đôi môi hồng đào tạo nên sắc đẹp khuynh quốc,khuynh thành,dù không son phấn.

"Oa...tiểu thư người thật là xinh đẹp nha"Tiểu Phượng nhìn ta ngẫn ngơ

" Được rồi,em còn khen nữa thì ta nở mũi khỏi đi đường luôn đấy"ta nhéo mũi của Tiểu Phượng

Xong xuôi,ta cùng Tiểu Phượng ra đại sãnh.Khi đến nơi,ta đã thấy hắn đợi ta.Sau đó phụ mẫu bảo ta đi cùng với hắn trước.Hắn hôm nay mặc bộ cẩm y,mài sắc bén,gương mặt góc cạnh tạo nên những đường nét tuyệt mĩ,cứ như tạc từ tượng.

Hắn đỡ ta lên xe ngựa.Vai kề vai,chúng ta ngồi cùng nhau.Hắn cứ nhìn ta ngẫn ngơ,có lẽ ta đẹp qúa mà,hắc hắc(tg:tỷ ấy lại phát bệnh tự luyến,thông cảm em hk có thuốc chữa)ta cũng thế,cũng ngắm nhìn hắn.Có lẽ thời gian như trôi chậm lại,từng khoảnh khắc ấy thật trân quý,có lẽ đối với người khác thì không có gì.Còn với ta nó thật quý báo.Thời gian ơi,nếu có thế,ngươi hãy trôi chậm lại,để ta có thể giữ mãi khoảnh khắc này,ngắm nhìn người mà ta yêu thuơng.Trong mắt ta bay giờ chỉ có màu hồng,màu hồng hạnh phúc,màu hồng khi có hắn ở bên canh.Ta tự nó với bản thân rằng,ta yêu hắn,yêu chỉ mình hắn,trọn đời này,trọn kiếp này và mãi mãi.

Chúng ta đang trẻn đường tiến đến hoàng cung.Có lẽ nếu hôm nay,ta không đến thì sẽ không xảy ra trắt trở sau này giữ ta và hắn.Nhưng mọi chuyện sẽ tùy duyên thôi

13. Chap 13 : Dự Tiệc

Ta vào hắn sánh bước vào hoàng cung.Một thân cẩm y,một thân chanh y,nhìn trông thật cân xứng.
"Phong vương gia,Phong vương phi đến"tiếng the thé của công công truyền đến.

Chúng ta bước vào bàn trước sự trầm trồ của mọi người.Ai cũng cùng một suy nghĩ "Trong họ thật xứng đôi".Một số nữ tử dùng ánh mắt ghen tị nhìn ta.Hắc hắc,tướng công của ta có nhiều fan hâm mộ vậy?

Sau khi ta vào bàn thì hoàng thuợng cũng vào.Kế tiếp đó là thái tử nước Lãnh Thịnh Hoàng triều.

"Tiệc bắt đầu"sau tiếng nói của hoàn thuợng,nhiều mĩ nữ uyển chuyển bước ra múa.

Ta nhìn thái tử Lãnh Thịnh quốc_Lãnh Khuyết Ân,gương mài sắc nhọn,gương mặt góc cạnh,có thể nói là sánh ngang với Tướng công ta.Đúng là thời cổ đại có quá nhiều mỷ nam.Nếu là ở hiện đại,ta sẽ bán các mỹ nam này cho đạo diễn,lúc đó chỉ việc ngồi đếm tiền,hắc hắc(tg:tỷ ấy lên cơn mê tiền ấy mà)

Thấy ta nhìn Khuyết Ân,bàn tay Vương Phong càng ôm chặt eo ta,ý muốn nói không cho ta nhìn nữa.Ta quay lên trừng mắt hắn.

Khi ta từ từ ngữa mặt lại nhìn Khuyết Ân thì bắt gặp ánh mắt nhu tình hắn dành cho ta.Hứ,ta mà sợ à,ta mở mắt to trừng lại hắn,xem mắt ai to hơn à.Xong,hắn cũng quay chỗ khác,nhưng ta biết có điều gì đó không ổn từ vị thái tử này.

Vừa lúc đó,một nữ tử là con gái của Lại Bộ Thuợng Thư_Chiêu An Thu xin biểu diễn một khúc đàn.Tiếng đàn du dương,trầm bỗng,lúc lên lúc xuống tạo nên một khúc nhạc vui tai.Sau khi biểu diễn xong,ả nhìn ta bằng cặp mắt thách thức

"Hoàng thuợng,dân nữ nghe nói Phong Vương Phi là người tài đức vẹn toàn,nay nghe danh đã lâu,mong hoàng thuợng ban Vương phi ra biểu diễn đoạn để dân nữ mở rộng tầm mắt a" Ả nói

Hứ,muốn đấu với ta à,ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem.Ta là ai chứ?Ta là đệ nhất sát thủ mà ,nếu mấy khúc nhạc cõn con này mà không làm được thì làm sao tiếp cận mục tiêu chứ.

Thấy hoàng thuợng đưa mắt nhìn ta,ta mỉm cười gật đầu.Vương Phong lo lắng nhìn ta.

Ta bước đến đàn tranh,nhẹ nhàng ngồi xuống.Những ngón tay thoăn thoắt chạm nhẹ dây đàn tạo nên những âm thanh trầm bỗng ,cuốn hút.Ta cất tiếng hát

"Em là một con hồ ly tu hành ngàn năm

Ngàn năm tu hành,ngàn năm cô độc

Mỗi đêm thanh vắng

Có ai nghe chăng tiếng em đang khóc

Nơi đèn hoa lấp loáng

Có ai trông thấy em đang múa hay không

Em là con hồ ly đợi chờ ngàn năm

Ngàn năm đợi chờ,ngàn năm cô độc

Giữa chốn hồng trần cuồn cuộn

Ai là người hạ chú ái tình

Giữa biển người miên mang

Là ai đã hạ thuốc độc tình yêu

Khi em yêu chàng,chàng chỉ là người thư sinh nghèo đọc sách

Khi em ra đi,tên chàng đã rạng danh bảng vàng,động phòng hoa chúc

Hãy để em múa một khúc nữa vì chàng

Em chính là con hồ ly trăm ngàn năm trước được chàng cứu sống

Chàng nhìn tay áo tung bay

Lời thề non hẹn biển,tất cả chỉ là khói mây"

____Hồ Ly Trắng____

Tiếng đàn du dương,tiếng hát ai oán cùng nỗi buồn vô tận tạo nên một sự cuốn hút kì lạ.Đúng là ca khúc có một không hai.Nghe được bài này,có lẽ chết cũng không hối tiếc.Hơn hẳn ả An Thu hồi nảy.Sau một hồi mọi người,mới thoát ra khỏi giai điệu khi nãy.Vương Phong nhìn ta bằng ánh mắt yêu chìu,thái tử thì dùng cặp mắt nhu tình nhìn ta,còn ả An Thu thì nhìn ta bằng cặp mắt oán hận.Thật không hiểu nổi mà.Cuối cùng là bắt đầu nhập tiệc.

14. Chap 14 : Quậy Phá

Hôm sau
Ta đang ngồi trong hoa viên thì có một thân ảnh hắc y nhân chạy xẹt qua

"Có chuyện gì"ta hỏi vì biết đó là thủ hạ của ta_Huyết Ảnh

"Thưa chủ nhân,có người thuê Thiên Huyết lâu giết Thừa tướng đại nhân"Huyết Ảnh phi thân xuống,bẩm báo

"Ai?"Ta nhàn nhạt hỏi

"Là Liễu Đồ Minh_tể tướng đương triều hay đối dầu với Thừa tướng đại nhân ạ"Huyết Ảnh nói

"Nhiêu?"ta tiếp tục hỏi

"Ba trăm vạng lượng hoàng kim"Huyết Ảnh trả lời

"...."cha ta mà giá thấp quá vậy

"Có nhận không ạ"Huyết Ảnh hỏi

"Nhận chứ"ta trả lời

"Nhưng đó là phụ thân của chủ nhân mà"Huyết Ảnh thắt mắt

"Ta bảo nhận chứ đâu bảo giết"ta giải thích

"Vâng"Huyết Ảnh trả lời rồi phi thân biến mất

Hứ,dám kêu người giết cha ta à,nhưng ngươi lại chọn sai đối tượng rồi.Nếu chết mà không hiẻu tại sao thì xuống dưới với Diêm ca (tg:Diêm Vương á) thì bảo hắn nói cho ngươi biết nhá_Liễu Đồ Minh

..............................

Khuynh Thiên Uyển

"Nàng đang làm gì z?"hắn hỏi ta

Ta từ dưới ngẩng mặt lên thì thấy hắn.Ta lại tiếp tục làm,còn hắn thì ngồi ở ghế chờ ta.Khoảng nữa khắc sau(30')

" Đi chơi hk?"ta bước lại gần hắn

"Chơi gì?"hắn tò mò quay lại đối mặt với ta

"Phá nhà"ta thản nhiên

"???"

" Đi hk?"ta hỏi lại lần nữa rồi ôm một bao đen bước ra cửa

" Đi chứ"hắn đi theo ta

Tể tướng phủ

Màn đêm buông xuống,một đêm thật yên tĩnh để người ta có đủ tâm tình để ngăm thơ.Nhưng có ai biết rằng đó là sự bình yên trước cơn giông bão...

Ta và hắn lén lúc đột nhập vào hậu viên của tể tướng phủ.Gần hậu viên là kho để châu báo của tể tướng.Ta để đồ ta đã chế tạo hai ngày trước vào hậu viên,châm mòi lửa

"Lui ra xa nha"ta kêu

Ta cùng hắn lùi ra xa mấy chục bước . Mòi lửa bắt đầu bén vào đay,từ từ đẫn xuống vật hình tròn có màu đen và...

"One...two ...three...BÙM..."một tiếng nổ lớn vang rộng trời đất,làm một mãnh hậu viên trở nên tan hoang,tiêu điều.Những viên dạ minh châu bị nổ thành bột bay hòa vào không khí trông thật vui mắt.

" Uy lực thật là lớn nha.Đó là thứ gì vậy?"hắn quay lại hỏi ta

" Đó có tên gọi là quả bom.Loại này không gây chết người mà chỉ phá hủy một số vật thôi"ta giải thích

"Sao nàng biết vậy?"hắn nhìn ta

" À...cái này là ...ta đọc trong sách nên làm thử"ta nói dối

"Um...nàng thật giỏi"hắn khen ta làm ta nở mũi

"Bây h pk làm gì hk?"ta hỏi

"Làm j?"hắn ngây thơ

" Đương nhiên là chạy rồi."ta nói rồi nắm tay hắn chạy.

Vừa lúc đó,gia đinh trong phủ chạy đến thì thấy hai bóng người nhưng đuổi không kịp nên đành thôi.Hai bóng người như bị nuốt chửng bởi bóng đêm.Hai thân ảnh nhảy thoăn thoắt trên mái nhà để về nhà mình.Ai về nhà náy.Hai người đặt lưng xuống giưòng và thầm mỉm cười,suy nghĩ đến đối phương.Họ không hề cảm thấy 'đau xót' cho sự mất mát lớn lao ở tể tướng phủ khi nảy họ vừa gây ra mà đặt lưng xuống ngủ đến sáng.

____________________

P/s:

Bốn hộ vệ Thiên Huyết lâu ta sẽ gọi là Ảnh,Vệ,Phụng,Liên nha

Nữ chính là K.Thiên

Nam chính là V.Phong

Mấy nhân vật còn lại cũng gọi tên nha

15. Chap 15 : Cáo Trạng _ Lụy Tình

Hoàng cung
"Bẩm hoàng thuợng,tối qua có người đột nhập vào tể phụ đập phá làm tan hoang một vùng,thỉnh xin bệ hạ cho truy tìm tội phạm"tể tướng quỳ trước đại điện bẩm báo

" Được,ta sẽ cho lệnh truy lùng"Hoàng thuợng thờ ơ đáp

"Tạ chủ long ân"tể tuớng không giấu nổi vẻ mặt bất mảng vì độ thờ ơ mà lui xuống

"Bãi triều"tiếng công công the thé phát lên

Bao năm nay,tể tướng kéo bè kéo cánh để mưu đồ tạo phản.Không phải hoàng thuợng hắn không biết,chỉ là không có chứng cớ buộc tội mà thôi.Nay hậu viên là nơi hắn cất giử châu báo bị nổ cũng như hủy hết 2/3 tiền của hắn,làm sao mà không bực cho được chứ.Để xem,không có tiền rồi ông có kéo bè kéo cánh được hay không.Chính vì thế,khi tể tướng báo hậu viên ông bị nổ thì hoàng thuợng hết sức vui mừng.Nhưng hắn đang thắc mắc,không biết ai có uy lực lớn như vậy.Một đêm mà có thể làm 1/2 phủ tể tướng tiêu điều.Thật lợi hại,nhưng rất có nguy cơ với hắn.Phải nhờ V.Phong điều tra mới được.

Thư Phòng

"Huynh bảo đệ đến đây có gì hông?"V.Phong hỏi

" À,huynh muốn nhờ đệ điều tra ai là người đứng sau vụ nổ ở tể phủ.Đệ cũng bk,nếu lỡ đó là phe

đối địch thì tiêu ấy"hoàng thuợng bảo

"Vuơng phi của đệ ấy"V.Phong nhàn nhạt trả lời

"CÁI GÌ???"hoàng thuợng trố mắt

"Hôm qua đệ cùng nàng đến phá phủ mà,s đệ không pk được"V.Phong giải thích

"Sao Thiên nhi làm vậy"hoàng thuợng hỏi

"Nghe nàng ấy nói là tể tướng thue người giết thừa tướng thì phải"V.Phong tiếp

"Oh,hèn chi bị trả báo,hắc hắc"

"Vậy đệ về đây"V.Phong quay đi

Thiên nhi thật lợi hại,có thể nổ tan hậu viện của tể tướng quả không bình thuờng.May thay cô ấy là người cùng phe,nếu không chắc sẽ rất nguy hiểm

______________________

Lãnh Thịnh quốc

Phủ thái tử

K.Ân thái tử đang ngồi ở thư phòng.Từ ngày hắn về nước,hắn không thể nào quên hình ảnh của K.Thiên.Người con gái đầu tiên đi sâu vào tâm hồn hắn,thống trị trái tim hắn.Hình ảnh nữ nhân chanh y cất tiếng hát trong trẻo,êm dịu.Ngón tay thoăn thoát trên dây đàn.Gương mặt khuynh quốc,khuynh thành làm người ta xao xuyến.Chỉ là cái nhắt tay thôi cũng làm người ta chú ý.Tất cả các sự xinh đẹp của con gái đều đặt trên người nàng.Hắn quyết định,quyết định sẽ giành nàng cho bằng được,quyết định là thế.Hắn sẽ đem nàng trở thành người của hắn.Người đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời hắn.

16. Chap 16 : Ám Sát Thất Bại

K.Thiên đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng "xẹt" "xẹt" qua lại.Nàng nhắc tay lấy 10 cây phi tiêu trong túi ra.
"Ra đi"nàng gọi làm bọn chúng giật mình.

Khoảng 10 tên hắc nhân xuất hiện,trên tay kẻ nào cũng cầm kiếm xông tới

"Xin đắc tội"bọn hắc nhân giả bộ trượng nghĩa

"Phặc...phặc...phặc...bịch"ba cây tiêu được phóng tới ba hắc nhân đầu tiên làm các người còn lại rung sợ.2cây trúng tâm tinh còn 1 cây trúng yết hầu,ặc 1 lần mà phóng ra 3 cây luôn đó

"Lâu quá ko luyện giờ tay dỡ wá"K.Thiên tự chê nàng

"Ui!chúng ta muốn tự sát mất"suy nghĩ của hắc y

"Ai?"nàng hỏi người muốn giết nàng là ai

"Xin lỗi,chúng ta không thể nói"bọn hắc y xông đến đánh nàng

"Vậy thì..xẹt...phặc...c...á..."vừa nói,nàng ném 7 cây tiêu kia đến bọn hắc nhân

5 cây trúng tâm tinh còn hai cây trúng yết hầu.Thật kinh người nha(tg:tỷ ăn gì mà lợi hại v?chỉ muội bí kiếp đi;Thiên:v ng vô Thiên Huyết lâu đi;tg:cái này gọi là zụ zổ trẻ em nè;Thiên:*xoắn tay áo*;tg:*chạy*)

Nàng bước đến xác của tên hắc nhân,ngồi xuống nhặt cái gì đó.Thì ra là lệnh bài,trên đó còn khắc hai chữ "Tể phủ"

"Ngu ngốc,đi ám sát mà đem theo lệnh bài để biết chủ nhân àh.Đúng là dân không chuyên còn mang thêm cái tội ngốc.Nên xuống Diêm ca học lại là đúng rồi"Nàng nói rồi bước vào phòng.Sau đó có hai huyết y nhảy ra dọn xác

"Tiểu Phượng,em zề Thiên Huyết lâu thu thập thông tin phạm tội kéo bè cánh và bán tin tức tuyệt mật wuốc gia cho nước khác,mưu đồ tạo phản của lão tể tuớng cho ta"vừa nói nàng vừa mấp mấy cốc trà

Tiểu Phượng nhận lệnh,bay về Thiên Huyết lâu lấy thông tin.Nàng tựa tiếu bất tiếu,ngồi nhấm nháp li trà trong tay

"Lão già,có phải ông chê ông sống wá lâu rồi phải không?Để ta tiển ông một đoạn vậy"dòng suy nghĩ trong đầu của nàng

Sau đó,nàng phi thân đi đâu đó.

Màng đêm buông xuống,mọi thứ như bị nuốt chửng bởi bóng đêm,tuy nhiên ở nơi vui chơi Thiên Hoa lâu thì không bao giờ yên tĩnh.Bởi vì hôm nay là ngày đấu giá đàn Lục Mạn,đàn này là đàn cực hiếm,âm thâm trong trẻo,êm dịu như chỉ có trên thiên giới,chỉ có hai cây,nhưng đã mất tích ở hai trăm năm trước,nay được đấu giá thì ai mà không muốn cho được.

_________________

P/s:Các nơi của Thiên tỷ quản đều có một chữ Thiên ở đầu,ví dụ là Thiên Huyết lâu,Thiên Hoa lâu,...

17. Chap 17 : Hồi Ức

Thiên Hoa lâu
Hôm nay là ngày đấu giá đàn Lục Mạn_đàn đã lưu lạc nhiều năm trong nhân gian nên Thiên Hoa lâu rất náo nhiệt

Còn một nguyên nhân nữa là Thiên Lãnh công tử_chủ nhân đứng sau nhiều tử lâu,kĩ viện,y quán,... sẽ xuất hiện tại đây.

Nơi đây tập trung đông đúc các công tử,tiểu thư nhà giàu,con quan lại đến vui chơi.

"Xin chào quí vị,hôm nay là ngày đấu giá đàn Lục Mạn cũng là ngày công tử chúng ta ra mắt,xin quí vị vổ tay ạ"tiếng H.Ảnh từ trên bục vang xuống

Từ trên lầu xuất hiện một nam tử xuất trần,một thân bạch y xuất chúng,da trắng nõn nà,động tác ôn nhu bước xuống làm bao tiểu thư ngẩng ngơ,e thẹn.Vâng,người đó chính là nàng_Lãnh Khuynh Thiên mà vơiz thân phận Thiên Lãnh công tử,chủ nhân nhiều cửa tiệm khắp đại lục.

"Lấy hàng ra"nàng phất tay.Từ đâu có hai người mang 1 họp dài,bề ngang khoảng 10 tấc.Chiếc hộp được điêu khắc tinh xảo.Mở ra thì là một lục đàn,dây đàn đươc căn khéo léo.Trên đàn còn có một con rồng đang bay lượn.Trông thật tinh tế và hấp dẫn mắt người

"Gía khởi điểm là 10 ngàn lượng hoàng kim"nàng dõng dạc nói

"Trời"ở dưới rầm rộ vì gía thành quá mắt nhưng vì là đàn hiếm nên cũng đành thôi

"11 ngàn..."

"12 ngàn..."

"13 ngàn ..."

....

"30 ngàn"

"Oh..."đồng thanh

Thì ra là một nam tử mặc hắc bào,gương mặt yêu nghiệt làm say lòng cô gái,nói chính xác là lão công của nàng_Vương Phong

"30 ngàn lượng lần thứ nhất...lần 2...lần 3...kết thúc buổi đấu giá.Đàn Lục Mạn thuộc về công tử đây"nàng nói rồi bước đến lấy đàn dưa cho hắn

Hắn tiêu soái rời đi nhưng trong lòng cảm thấy người này có gì đó quen quen.

Nàng sau khi đấu giá xong thì cũng phi thân về phòng...ngủ.Nàng mơ màng rồi chìm vào giấc mơ

Trong mơ,nàng thấy có hai nam tử đang đánh nhau,đánh nhau rất kịch liệt bên cạnh là một nữ nhân chanh y.Một bạch bào và một hắc bào.Dánh nhau một hồi thì nam tử hắc bào xơ xuất bị bạch bào chưởng vào ngực và tan linh lực,rơi xuống địa phủ chuyển kiếp đầu thai.Nhìn thấy cảnh này,bất giác tim nàng lại nhói lên.Nữ tử chanh y thấy nam tữ hắc y bị đánh tan thì cũng đánh bản thân tan tinh linh,trước khi đi còn nói hai câu

"Ta hận huynh,vạn lần hận huynh_Hữu Nhạc"

"Tử Trọng,chờ thiếp.Dù chàng ở thiên hà xa vạn dậm hay thái dương sâu vạn thuớc,ta cũng quyết tìm bằng đuợc chàng."

Nữ tử chanh y nói xong thì nhảy xuống,hòa cùng mây khói xuống địa phủ.

Xem đến đây,bất giác nàng rơi lệ.Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Nàng chợt tỉnh giấc

18. Chap 18 : Đêm Xuân

Khi nàng tỉnh giất thì nhìn xung quanh.Có rất nhiều người đang nhìn nàng.Nào là phụ mẫu,Yên Chi,hoàng thuợng và cả hắn nữa.Không hiểu tại sao lòng nàng sợ mất hắn.Nàng định bước xuống giuờng để ôm hắn thì té khụy xuống,từ miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.Hắn vội vàng chạy tới đỡ nàng lên và ôm nàng vào lòng
"Thiên nhi nàng/con/tỷ có làm sao không?"mọi người lo lắng hỏi nàng

"Con không sao ạ"nàng yếu ớt trả lời

"Vậy chúng ta về trước cho con/tỷ nghĩ ngơi"mọi người thở phào bước ra ngoài.Bởi vì từ lúc nàng về ngủ thì đã ngủ 5 ngày 5 đêm,các ngự y đến thì không chuẩn ra bệnh.Vì thế mọi người lo lắng phen khiếp hồn

Bây giờ mọi người đã ra ngoài phòng chỉ còn nàng với hắn.Nàng bất giác ôm chặc hắn,nước mắt cứ trào ra.Nàng như vừa xảy ra sinh ly tử biệt với hắn vậy,trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi.Phải,nàng sợ mất hắn.Nàng đã yêu hắn thật rồi,không những thế mà còn rất nhiều nữa.Thấy nàng khóc,hắn không biết phải làm gì hơn ngoài cách lau nước trên khoé mắt của nàng.Nhìn nàng đau mà tim hắn như chặc.Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu hắn biết kẻ nào gây ra cho nàng sự tình này thì hắn sẽ bầm kẻ đó thành trăm mảnh.Trên Thiên Giới bỗng có hai kẻ cảm thấy lạnh sống lưng.Ôm hắn một hồi lâu,nành ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt lưng trong

"Ta yêu chàng...rất nhiều"nàng nói rồi cuối đầu còn hắn đang mừng như điên vì đây là lần đầu tiên nàng nói yêu hắn dù hắn đã biết tình cảm của nàng từ lâu

"Vì thế chàng là của ta...nếu có nữ nhân nhìn chàng,chàng phải nhắm mắt lại.Nếu có người nắm tay chàng,ta sẽ cắt tay kẻ đó,...vì thế chàng phải an phận làm người cuả ta."nghe lời nói bá đạo từ nàng,hắn phải nhịn cười đến tổn thuơng khí huyết nhưng lại cảm thâý ấm áp xen lẫn vui sướng

Hắn tiến đến hôn nàng,hai người dính sát vào nhau như muốn hòa làm một.Cánh màng hạ xuống,bên ngoài tuyết rơi báo hiệu cho mùa đông lạnh sắp tới nhưng bên trong,một cảnh xuân ngập tràng hạnh phúc

................

Thiên Giới

Trong một khu vườn hoa tuyệt đẹp,có một nử tử lam y và nam tử lục y ngồi bên nhau

"Lão già chết tiệt,chút nữa ngươi đã làm con gái ta mất mạng rồi đó"nử tử lam y nhìn khoảng ba mươi tuổi,mặt mày nhăn nhó nhìn nam tử lục y

"Hức...ta cũng chỉ muốn con gái ngươi mau nhớ lại con trai ta thôi mà"nam tử lục y nhìn cũng khoảng ba mươi,biểu môi

"Ta mà không tới kịp là con gái ta phải chuyển kiếp lần nữa rồi.Ngươi có biết khi ngươi kích giác trí nhớ của Hà nhi thì sẽ làm linh lực mạnh ép nó lục phủ ngủ tạn tan rã mà chết hay không?"nử tử cốc đầu nam tử

"Hức...ta xin lỗi mà,nữa ta sẽ không làm vậy đâu"nam tử nài nỉ

"Ngươi mà làm vậy lần nữa thì ta sẽ đá đít ngươi xuống duới luôn đó"nử tử hung hăng

"Hihi...cô làm bánh quế hoa cho ta ăn nha"

"Hứ...tối ngàu chỉ biết ăn"tuy nói thế nhưng vẫn đi làm bánh quế hoa cho nam tử

19. Chap 19 : Điều Tra

Hôm sau
"Nàng thức?"hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng

" Ân"nàng yếu đuối trả lời,hôm qua 'làm việc' hăng say quá nên trở mình cũng không được.Sau khi nàng tỉnh lại thì nàng thấy đã xế chiều ở Vương phủ.Thì ra hắn đã xin phụ mẫu cho nàng ở cùng hắn

Nàng vừa xuống giuờng thì đã thấy Tiểu Phượng chạy như bay vô,thì ra là muốn châm chọc nàng đây mà

"Tiểu thư à,ngài làm gì cùng Vương gia mà sáng dậy không nổi phải để Vương gia bế về đây v?"Tiểu Phượng cười gian

"Hứ!Làm gì thì đợi ngươi cùng Huyết Ảnh động phòng thì biết"nàng cũng không kém đá xéo lại

" Ơ...tiểu thư này"Tiểu phượng đỏ mặt

" Được rồi,chuyện ta sai em làm xong chưa?"thấy tiểu phượng đỏ mặt ta mới bỏ qua

"Vâng,rồi ạ"nói xong,tiểu phượng láy xấp tài liệu đưa nàng

.................

Thư phòng vương phủ

Nam tử hắc bào đang ngồi xem tấu chương,trông thật yêu nghiệt,phải nói là qúa xinh đẹp.Một bóng đen xuất hiện trước mặt nam tử hắc bào

"Bẩm chủ nhân,mấy năm nay đều không điều tra được chủ nhân của Thiên Huyết lâu là ai,người đó hành tung bất thuờng,xuất thần nhập quỷ.Nghe nói người đó có 4 hộ pháp là Vệ,Liên,Ảnh và Phượng.Thời gian xuất hiện là bằng thời điểm vương phi mất tích.Hiện đang bành trướng thế lực khắp đại lục.Thế lực bây giờ bằng Xích Hỏa lâu chúng ta,nhưng trong tương lai e..."thì ra người đó là Vương gia và hộ vệ Xích Dân

" Ân,tăng cường điều tra chủ nhân của Thiên Huyết lâu,nhớ đừng tổn hại.Còn bên tể tưíng?"hắn nói

"Chủ nhân,gần đây tể tướng hình như muốn triệt tiêu Thừa tướng,mấy hôm trước nghe nói là còn cho người ám sát vương phi.Là hôm trước khi vương phi hôn mê thì phải"Xích Dân bẩm báo

"Lão già chết tiệt,dám đụng đến nàng,ta đảm bảo lão sống không yên thân đâu.Cho 5 người bảo vệ vương phi"hắn nắm chặc tay nói

"Binh nào ạ"

"Nhất phẩm binh"hắn bảo

"Dạ?....à vâng"Xích Dạ ngạc nhiên rồi cũng vâng lời,biến mất trong bóng đêm

Xích Hỏa lâu cũng là tổ chức lớn trong gian hồ,chủ nhân là Xích Hỏa cũng là vương gia đây.Xích Hỏa được hắn lập khi nàng mất tích,mục tiêu chính là tìm nàng,rồi dần dần nổi tiếng trên gian hồ.Xích Hỏa lâu chia là 6 bậc: Ngủ binh,tứ binh,tam binh,nhị binh,nhất binh và nhất phẩm binh.Nhất phẩm binh là giỏi nhất gồm 10 tinh nhuệ được quấn luyện khắc khe,1 địch trăm.Nay hắn lại cho 5 người đi bảo vệ nàng thì đủ biết nàng quan trọng như thế nào với hắn.

Màng đêm buông xuống sau một ngày để đổi vị trí cho ban ngày.Đêm yên tỉnh làm người ta có thể nghe tiếng xào xạc như thì thầm của lá cấy trên đường.Kết thúc một ngày dài nhưng bắt đầu một ngày mới đầy náo nhiệt.

20. Chap 20 : Giăng Bẫy

Hoàng cung
"Tể tướng,ngươi có biết tội của ngươi chưa?"hoàng thuợng ngồi trên long ỷ oai phong lẩm liệt nhìn xuống phía dưới

"Thần không biết mình có tội gì?"tể tưởng vẻ mặt trơ trẽn

"Ngươi kéo bè kéo cánh,bán thông tin mật,mưu đồ tạo phản..."hoàng thuong nói một hơi

"Xì xào ... xì xào"bá quan bàn tán

"Bẩm hoàng thuợng người có chứng cứ không ạ"nghe hoàng thượng nói,mặt lão biến sắc nhưng vẫn tiếp tục bầy ra vẻ mặt trơ trẽn

" Đây"hoàng thuợng quăng xuống một xấp tài liệu.Trong đó có đầy đủ chứng cớ lão phạm tội.Thì ra tối qua nàng đã bỏ xấp tài liệu này vào thư phòng của hoàng thuợng

"Nếu ngươi đã biết thì hôm nay ta sẽ báo cho ngươi biết,ta sẽ soán ngôi của ngươi,quân đâu..."lão nghe mình bại lộ thì hiên ngang đứng lên kêu quân đến soán vị

Cấm vệ quân bao vây khắp triều,trên tay ai cũng cầm cung

"Bắn hắn cho ta"lão ra lệnh cho cấm vệ quân bắn hoàng thuợng,nhưng kì lạ thay,ai cũng đứng bất động,không nghe lời lão,lão kêu lần 2,lần 3 cũng vậy.Bỗng từ cửa đại điện có tiến cười vang lên,hai thân ảnh bước vào.

"Haha...ngươi ngươi nghĩ sản nghiệp 1000 năm của Hiên Viên gia dễ dàng bị ngươi đoạt như vậy sao?"hắn nhếch mép.Thì ra là hắn,phía sau là nàng

"Mơ mộng, ảo tưởng cộng thêm tội ngu dốt,haizz"nàng chửi phong long trúng ai thì trúng nhưng sao chỉ trúng cái lão tể tướng vậy kìa

"Tuớc bỏ tể bào,gia đình chém đầu,trong dòng họ nam xung công,nữ kĩ quân,giãi lão về phủ"hắn ra lệnh bằng cái giọng lạnh thấu xương làm người ta cứ như ở trong hầm băng

Các cấm vệ quân nhanh chóng thi hành mệnh lệnh

Thư phòng hoàng cung

"Hoàng huynh à,nữa huynh cẩn thận chút đi,hôm nay đệ không đến kịp thì sẽ sao đây?"hắn ngồi trên ghế,kế bên là nàng

" Ân"hoàng thuợng gật đầu

"Vậy đệ và vương phi về đây"nói xong,hắn kéo nàng đi,khi ra đến cửa,hắn nói sát tay nàng

"Lão tể tướng kia ta tặng nàng ấy"

"Oa,chàng thật tốt bụng nha...chụt"nàng cám ơn rồi hôn vào mặt hắn làm hắn vui như điên,hắn tự nhũ sẽ đem lại những gì hạnh phúc nhất cho lão bà này.Sau đó,hai người tung tăng về Vương phủ

______

P/s :hơi ngắn phải hk các bạn?Haizz...Nhưng bữa nay mình học liên tục hok có thời gian viết nhiều.Các bạn thông cảm nha.Mai mình sẽ viết dài hơn

21. Chap 21 : Hạnh Phúc

P/s: Sau 2 ngày trầm tư,mệt mỏi và bệnh vì trúng mưa.Ta xin tuyên bố:ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa...hắc hắc
Hihi,xin lỗi các bạn đọc giả nha.Vì mấy bữa nay bận với lại nhức đầu quá nên mk hk có viết được.Bữa nay mk viết 2 chap luôn nha,nếu có rãnh viết tiếp,mai mk phải hc phù đạo nên hk viết đc.Bây giờ mk xin làm tiếp nhiệm vụ đây ạ *cuối chào*

Thân ái

_____________________

Địa lao

Bước vào cửa của địa lao vương phủ như bước vào một địa phủ ở trần gian.Mùi ẩm móc,mùi máu xen lẫn nhau làm không gian thêm quĩ dị.Có một lối đi,hai bên là những gian phòng của tù nhân.Nàng và hắn bước đến gian phòng nhốt lão tể tướng.

Nhìn laõ bây giờ chẳng khác nào là tên ăn mày chính hiệu,hàng thật giá thật.Đầu tóc rũ rợi,mặt mày lắm lem,quần áo xọc xệch còn in mùi máu tươi.Nhìn người chẳng ra người,quĩ chẳng ra quĩ,không ai có thể nhận ra lão tể tướng ngày nào ngạo mạng,ỷ quyền hiếp đáp người khác,làm bao người dân phải khổ cực.Đây là tác phẩm của ai?Chắc chắn là nàng rồi.

Nàng bước vào gian phòng nhốt tể tướng,lấy ghế ngồi đối diện lão

"Ngươi có biết tại sao ngươi mướn người giết thừa tướng mà không chết không?"

"..."Lão cả kinh,trong lòng tự hỏi vì sao nàng biết nhưng vẫn im lặng

"Bởi vì chủ nhân của Thiên Huyết lâu là ta.Ta là người có ân để sau mà có thù tất báo,vì vậy ngươi đừng quá ngạc nhiên,ta sẽ cho ngươi pk thế nào là sống 0 bằng chết"những câu cuối của nàng mang theo sát khí và lạnh lùng như Tu La từ địa ngục làm lão lấy làm run rẫy

"Ngươi..."lão 0 ngờ rằng bản thân ngu đến mức tự chui vào ro nên ấm ức nói không ra lời

Nàng từ từ đến bên lão,lấy trong túi một viên đan dược màu đen nhét vào miệng lão rồi bước ra khỏi địa lao.

Lão ở trông đây cố gắng nhổ ra viên thuốc nhưng không thể được vì viên thuốc vừa cho vào miệng đã bị tan đi.Lão từ cảm thấy thân thể đau như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vào,tiếp đó lão cảm thấy toàn thân lạnh phát run như ở trong hàng băng,cuối cùng lão cảm thấy xương cốt rã rời,da thịt thối nát.Chỉ khoảng 1 khắc sau,lão chỉ còn là một bãi máu đen đặc sệch.Kết cục của một kẻ làm hại đến gia đình nàng mặc dù chưa kịp ra tay.Viên thuốc đó là loại thuốc nàng mới chế tạo ra và lão đã vinh dự được làm chuột bạch cho nàng thí nghiệm dầu tiên.Rất ư là vinh dự nha! (Tg:ta run;Thiên:muốn thử không cưng?;tg:hihi,tỷ tỷ xinh đẹp,dể thw tự mk giữ lại xài đi ạ*chạy mất dép*)

.................

Những cơn gió mùa đông thổi vào làm không khí rất lạnh.Hiên viên hoàng triều đã bước vào những ngày đông đầu tiên.Khung cảnh nơi đâu cũng trắng xóa bởi màu tuyết thật đẹp,thật diễm lệ làm sao!Khắp nơi cây cỏ dần trơ trụi bởi khí hậu giá rét của mùa đông,cũng như đây là thời kì ấp ủ những chiếc áo đẹp cho mùa xuân sang năm.

Nàng khoác chiếc áo lông chồn màu trắng cùng y phục cũng màu trắng nốt.Hôm nay,nàng được tiểu Phượng quấn tóc kiều Hồng Liên,nàng đẹp như tiên nữ không nhiễm bụi trần,vẻ đẹp ủy mị sắc sảo làm ngàn người say,ngàn người đắm

Nàng bước ra cửa và đi ra hậu viên.Nàng nhìn thấy tuyết trắng xóa trong rất đẹp mắt thì muốn chơi tuyết thử.Nàng ở đó nặng thành một người tuyết khá lớn.Xong,tay nàng cũng lạnh ngắt.

Hắn vừa đến thấy cảnh này thì bước lại sưởi ấm cho nàng,còn mắng yêu nàng nữa.Nàng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp làm sao,dù đây đang là mùa đông.Nàng biết mình đã tìm được ý trung nhân của mình,là người đời đời nàng có thể nương tựa.

Sau đó,hắn dẫn nàng vào tiểu đình trong phủ dùng điểm tâm.Vừa ăn vừa ngắm cảnh tuyết rơi.Một khung cảnh lảng mạng và đầm ấm như một gia đình thật sự.Hai người cùng đấm chìm trong hạnh phúc cùng đối phương.Mong rằng,hạnh phúc này sẽ là mãi mãi,trăm năm đầu bạc đến chết không thôi.Đắm chìm trong tình yêu rực rở đầy sắc hồng,đầy màu hồng của hạnh phúc,của yêu thuơng,của lãng mạng,của những gì đẹp nhất trong tình yêu.

Nhưng họ đâu hay rằng,có một cơn sóng lớn mang tên số phận đang chờ họ vượt qua.

22. Chap 22 : Hiểu Lầm_rơi Núi

Sáng hôm sau,mặt trời đã lấp ló sau tán cây mang theo ánh bình minh tươi đẹp ngập tràn cho cả ngày.Không gian thật yên tĩnh lạ thuờng.Trời vẫn lạnh thế ấy,nhưng có lẽ là lạnh hơn bình thường như báo hiệu một điều có thể xảy ra.Trên mặt đất phủ một màu tuyết trắng dày.Tuyết đã bám lên những cành cây trơ trụi vì cái giá lạnh của mùa đông.Tất cả đều mang vẻ đẹp trắng tinh của tuyết,trông thật đẹp nhưng cũng rất lạnh.
Khuynh Thiên uyển

Căn phòng được trang trí một cách ấm áp.Phía trên giường còn có một con gì đó đang vùi sâu vào lớp chăn để ngủ.À!Thì ra con gì đó chính là nàng (Thiên:Cái con kia,ngươi dám kêu ta là "con gì đó"hả?*rút Song Uyên ra*;tg:ahihi,tại muội nhìn từ xa nên không thấy rõ *bỏ dép chạy lấy người*)

Nàng đang vùi sâu trong lớp chăn để...ngủ nướng.Kế bên là một nam nhân đang ôm nàng,người đó cũng chính là lão công của nàng.Nàng chợt xoay người và tỉnh dậy.Khi xoay người thì hết sức giật mình.Nàng tự hỏi nàng cho hắn vào khi nào vậy.Nàng xốc chăn lên và thẳng chân không thuơng tiếc đá hắn bay xuống giuờng

"Cái tên kia,ai cho ngươi vào đây hả?"nàng hung hăng trừng hắn

"Nương tử,sáng sớm nàng làm gì mà động tay chân vậy?"hắn lườm cườm bò dậy

"Hứ,ai cho ngươi vào phòng ta?"nàng trừng mắt với hắn

"Phòng này của nhà ta mà,nên ta có quyền chứ?...chụt..."hắn nói xong hôn lên môi nàng một cái rồi rời đi để thuợng triều còn nàng chưa kịp phản ứng gì

"Ngươi....cái tên kia,đợi ngươi về thì chết với ta"nàng xoay người vào phòng,kêu tiểu phượng pha nước tắm.

Xong,nàng đi dạo hoa viên.Hôm nay nàng cảm thấy sao ấy,cứ như sắp phải xa nơi này rất lâu vậy.Sau đó,nàng về thừa tướng phủ thăm phụ mẫu,nàng cũng kể thời gian gần đây của cuộc sống nàng cho phụ mẫu nghe,hai người cảm thấy vui mừng vì đứa con gái nhỏ của mình hạnh phúc.Lúc sắp về,nương đưa cho nàng chiếc khăn thêu có tên nàng cùng hoa Mạn Đà La.Nàng cũng giữ lấy và ra về.Đang đi trên đường,nàng bỗng nhảy ra ý kiến về Thiên Huyết lâu

Gần đây,Thiên Huyết lâu hoạt động bình thường,hơn nữa đang hướng phát triển nhanh nữa.Nhưng nghe Huyết Liên nói chủ nhân Xích Hỏa lâu đang điều tra nàng,nàng cũng đang muốn biết hắn là ai.

Rồi nàng về Vương phủ.Nàng thấy hắn đang đợi nàng ăn cơm,nàng cũng vào ăn.Ăn xong,nàng cùng hắn ra ngoài chơi ném tuyết cả trưa.Hai người cứ như hai đứa trẻ vô tư vô lo đang cho đùa mà không biết sẽ có một cơn lốc sắp chia cắt hai người,trông thật đau lòng nha

Sau đó hắn vào thư phòng,để nàng ngồi lên đùi hắn,ôm nàng vào lòng cùng xem tấu chương cũng như sưởi ấm cho nàng,thỉnh thoảng nàng cũng đưa ra vài ý kiến cho hắn rồi cùng thảo luận.Gần tối,nàng muốn về phòng ngủ một chút nên còn hắn ở thư phòng tiếp tục xem tấu chương.

Nàng về phòng thì mệt mỏi ngủ vì sáng giờ nàng đi đông,đi tây thăm mọi người.Ngủ được một lúc,nàng tỉnh dậy.Nàng cảm thấy thân thể cứng đờ không nhúc nhích được.Nàng từ từ mở mắt,nàng thấy một nam nhân đang đứng cuối giuờng nàng,người đó là thái tử Lãnh Thịnh quốc Lãnh Khuyết Ân,Khuyết Ân từ từ đến giuờng nàng với mưu đồ xấu xa.Nàng chợt nhớ mình biết giải huyệt nên giải xong,nàng bật dậy thì cửa phòng chợt mở.Hắn nhìn thấy nàng cùng nam nhân khác quần áo không đàng hoàng(tg:đừng nghĩ bậy nha,còn 3 lớp quần áo đàng quàng,chỉ là dây buộc đai xứt thôi)thì máu dồn lên tới não,xông vào tát nàng một cái,Khuyết Ân thừa lúc đó chạy đi.Nàng đau lòng,như vậy rõ ràng là hắn không tin nàng

"Nàng...là một dâm phụ"hắn tức giận

"Chàng...không tin ta?"nàng hỏi một câu làm hắn có cảm giác gì đó nhưng vẫn tức giận rời đi

Nàng đau lòng,ngã xuống đất.Chuyện gì đang xảy ra,nàng không hiểu,không hiểu gì cả.Nàng chỉ biết một điều,hắn không tin tưởng tình yêu nàng dành cho hắn.Nàng như rơi vào địa ngục,đau khổ,gục ngã là tâm trạng của nàng.Nàng quyết định sẽ ra đi.Nàng ra khỏi Vương phủ mà bản thân không hề hay biết.Nàng cứ đi,đi mãi về một hướng vô định.Nàng không biết lúc nào mà con tim của nàng nó lại yếu đuối như thế,chỉ là một sự bất tin thôi mà,sao nàng lại đâu khổ như thế.Có phải chăng từ lúc nàng đến thế giới này,có sự yêu thuơng của cha mẹ,có tình yêu và sự bảo bọc của hắn làm nàng yếu đuối như thế này.

Phải chăng,ông trời không muốn cho nàng hạnh phúc trọn ven?Đúng,nàng chỉ là một u hồn của dị giới nhập vào thân xác nay.Ở nơi đây,nàng không có thứ gì thuộc về mình cả.Nhưng sao,con tim nàng lại đau thế này?

Hắn không tin nàng,thật sự không tin nàng,nếu không,hắn sẽ không có hành động như vậy.Nàng đau,nàng hối tiếc tại sao lại gở bỏ sự phòng bị ở thế giới này,nếu không bây giờ nàng sẽ không đau thế này.Không còn gì của nàng cả,cả thân thể lẫn trái tim,tất cả đều trao cho hắn.

Nàng mặc ba lớp áo phong phanh đi trong tuyết trắng.Trời chợt đổ cơn mưa,mưa như cơn mưa trong lòng nàng.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống,hòa cùng cơn mưa.

"Gió cuốn cơn mưa chiều,qua lối xưa em về

Ước đẫm đôi vai,ngày hôm ấy

Có lẽ mưa cũng buồn,nên khóc thay nỗi lòng

Của một ánh mắt uớc nhòa,từng đêm

Đã có bao nụ cười và nước mắt khi bên người

Đã trãi qua bao niềm vui và đắng cay

Những lúc ta giận hờn,những lúc cảm thấy yêu nhau hơn

Chỉ là quá khứ đã mãi rời xa

Nếu sớm mai một ngày,người trông thấy hạt mưa bay

Trong lòng anh nhớ không nhớ bao kĩ niệm nơi đây

Là hơi ấm cho nhau từng ngày mưa cũ chớp rơi

Là vòng taycho nhau những đêm giá lạnh

Nếu nắng mai một ngày,khô cằn những giọt mưa kia

Thì có lẽ em cũng không thể quên đi kĩ niệm bên anh

Là hạnh phúc,em đã từng nhận được

Là giấc mơ,anh bỏ quên nơi này."

__________Cơn mưa quá khứ______

Nàng cứ đi,đi thẳng một phương trời vô định mà hồn đã phiêu lãng nơi đâu,có lẽ chăng nàng đang đắm chìm trong đau khổ.Nàng không hề thấy phía trước là vực thẩm sâu vô đáy và nàng cứ đi tiếp.Trong lúc rơi xuống vực,nàng mong nàng sẽ chết đi hoặc có thể trở về tương lai,lại làm một sát thủ ẩn sau vẻ mặt vô tình bởi vì nơi này đã cho nàng cái đau vô bờ bến.Nhưng có lẽ,tình yêu này mãi khắc sâu vào tim nàng,người đầu tiên mở cửa trái tim băng và cũng là người khóa nó lại.Người làm nàng chìm đắm trong màu hồng của tình yêu cũng như đem nàng nhốt vào địa ngục của ái tình_Hiên Viên Vương Phong

23. Chap 23 : Hối Hận _ Mất Trí

Hắn về phòng,cảm thấy có chút gì đó lo lắng,cứ như hắn là người có lỗi vậy.Hắn không biết tại sao mình lại không biết kiềm chế như vậy,hắn cũng đau lòng lắm chứ.Nhưng sao nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của nàng lúc hắn đi,lòng hắn lại nhói lên từng cơn.Hắn tự nhũ rằng mai sẽ xin lỗi nàng.Hắn qúa yêu nàng rồi,dù nàng muốn gì,hắn cũng chấp nhận,miễn sao hắn có thể thấy nàng mỗi ngày là được.
Thực ra,lúc nàng về phòng được khoảng lâu.Có người phóng tiêu cho hắn nói nàng có quan hệ bất chính.Hắn không tin nên đã đến xem thì hắn thấy cảnh này.

Bỗng đầu óc hắn hoạt lại một cách logic.Tại sao người đó lại biết nàng đang làm gì,chắc chắn là một âm mưu nhằm chia cắt hai người.Đúng là bình thuờng thông minh bây giờ ngu đột xuất.Hắn hớt hãi chạy đến phòng của nàng nhưng người đã đâu mất.Hắn tìm kiếm,tìm kiếm mãi trong cơn mưa giá rét mà không hề tìm thấy dấu vết gì của nàng.Bỗng hắn thấy một vật gì đó,đó chính là trâm cài đầu của nàng.Nó không những dính bùn đất mà còn gãy làm hai.Trước đó là vực thẩm sâu hung hút không thấy đáy.Hắn như chết lặng ở đấy.Lão thiên,người đừng đối xử với hắn như vậy mà(Trời:Ác xì...Sao cái gì cũng lôi ta ra hết vậy,phải hỏi con nhỏ tác giả chứ;tg: Tác giả có mặt)

_____Em là dãy phân tuyến______

Nàng sau khi rơi xuống vực nhưng rất may,nàng rơi trúng trận pháp được bày ở chân núi nên không chết mà chỉ bị thuơng.Khi nàng mở mắt ra thì đã là chuyện của 1 tháng sau.

Nàng từ từ mở mắt

" Đây là đâu?Sao tên này lại mặt đồ cổ trang nhỉ?Mình đang ăn sinh nhật cơ mà!ô...ô đừng nói là đã bị trượt vỏ chết rồi nha.Nếu nói vậy,chẳng lẽ mình xuyên không?"dòng suy nghĩ trong đầu nàng(tg:Yeah...yeah...tung bông,tung hoa Thiên tỷ đã bị mất trí nhớ)

"Cô nương đã tỉnh?"một nam tử mặt quần áo thô sơ nhưng vẫn lộ ra vẻ đẹp đôn hậu.

" Ân,là công tử cứu ta à.Sao đầu ta không nhớ gì cả?"nàng giả vờ ôm đầu như trong truyên mà nàng đã từng đọc

"Không,là sư phụ ta cứu cô nương.Sư phụ ta thấy cô nương rơi ở chân núi nên cứu về.Cô bị phong hàn nên đã hôn mê một tháng.Ta là Lý Bách Khang"Bách Khang giới thiệu

"Ta không nhớ gì cả"nàng vờ khóc làm Bách Khang lúng túng,đây là sở trường của nàng.

"Không sao,hình như cô là Lãnh Khuynh Thiên thì phải.Ta thấy cái khăn tay này trên người cô.Đừng lo,sư phụ ta là thần y,người sẽ chữa cho cô"Bách Khang dỗ dành và đưa chiếc khăn cho nàng xem.

Nàng nhìn thấy chiếc khăn có thêu tên nàng và hoa Mạn Đà La thì có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.Bỗng lúc đó,sư phụ của Bách Khang trở về.

24. Chap 24 : Cuộc Sống Mới _ Tìm Kiếm

Lão sư phụ bước vào,dầu tóc lão bạc phơ,một bạch y trông thật tiêu diêu và tự tại.Lão đến gần nàng
"xú nha đầu,ngươi chưa chết sao?''

"Chưa''nàng cũng trả lời cộc lốc,ai bảo lão nói chuyện như thế với nàng chứ,nếu là lúc còn làm sát thủ,lão già này đã bị nàng giết chết cả trăm lần rồi.Nhưng nàng biết,đây là thế giới cổ đại,người ta có cái gì đó gọi là nội lực.Nếu không may,lão có nội lực thì nàng sẽ tiêu ngay đấy.Nàng mới sống lại thôi,không muốn chết sớm đâu.

''nha đầu,ngươi cũng mạng lớn đấy.Bị té từ trên núi cao xuống rồi còn nhiễm phong hàn nạng nữa mà không chết.Ta thấy ngươi có tư chất thông minh nên muốn nhận ngươi làm đẹ tử''lão nói

Cũng tốt thôi,ở đây nếu có võ công thì nàng có thể bảo vệ được mình.Nàng quỳ xuống hành lễ

'' Đệ tử bái kiến sư phụ''nàng cảm thấy từ này nàng đã nói lúc nào rồi nhưng mà không thể nhớ ra,rõ ràng nàng mới tỉnh dậy mà,sao có cảm thấy nơi này nàng đã sống qua vậy

''Tốt tốt,từ nay nha đầu ngươi sẽ là đệ tử của Độc Vương ta''thì ra lão là Độc Vương,nghe tên cũng oai phết.Sau này nàng mới biết,sư phụ của nàng là độc sư danh chấn thiên hạ,nhưng đã mai danh ẩn tích,lão có bí kiếp cổ truyền quý hiếm như tăng nội công vượt bật mà thiên hồ muôn lấy.Tuy nhiên,thứ đó sau này sẽ vào tay nàng

Kể từ đó,hôm nào nàng cũng học luyện dược cùng Độc Vương.Kì lạ là nàng không bị trúng độc,nên nàng cứ vô tư ăn độc như kẹo.Nàng có tư chất thông minh nên học rất nhanh.Nhìn nàng vô tư như vậy,bất giác Bách Khang cảm thấy xao xuyến,lỗi nhịp tim.Phải chăng đó là tình yêu mà sư phụ đã nói qua?(tg:Khang ca ca đã dính chưởng của Thiên tỷ rồi hắc hắc)Tuy nhiên,vẻ ngoài vô tư đó chỉ là vỏ bọc cho một con sói khát máu đang ngủ vùi trong con người nàng mà thôi.

Nàng cứ vô tư như vậy,chẳng biết nơi kia có một người đang đau khổ,dần dặt bản thân đau đớn biết chừng nào.

_____________

Vương phủ

Đã 1 tháng trôi qua từ ngày nàng ra đi,không đúng chỉ là nàng mất tích,không muốn tìm hắn mà thôi,hắn tự nói với lòng như vậy.Hằng ngày,hắn vẫn thượng triều nhưng có ai biết được ở trong đêm tối,hắn tự dần xéo bản thân như thế nào.Hắn gần như tuyệt vọng nhưng vẫn không hề chấp nhận sự thật.Hắn dần trở nên ma men mỗi khi đêm về.Có ai hay tim hắn đang rỉ máu,có ai hay tim hắn đang nhói lên từng cơn,đập đồ,uống rượu là những việc hắn làm để có thể tạm thời quên nàng.Hắn say vào những chén rượu để chốn đi sự thật không có nàng bên cạnh.Hắn đau khi không nghe nàng giải thích lúc đó.Phải chăng chính hắn đã làm vụt mất tình yêu của chính mình?Nhưng hắn không cho mình một tia bỏ xót hi vọng nào,hắn luôn cho nguời của Xích Hỏa lâu tìm kiếm.Cuộc đời này không có nàng,hắn nguyện không sánh duyên cùng ai.Nguyện một đời một thế mộ đôi,bách niên giai lão.

Sau khi nghe tiểu thư mất tích,Tiểu Phượng trở về Thiên Huyết lâu nói cho Tiểu Liên nghe rồi cả hai la khóc om xòm khiến Huyết Ảnh và Huyết Vệ điên đầu mấy ngày sau mới hết khóc.4 người cho tìm nàng rồi cũng cố Thiên Huyết Lâu,sau đó cũng xong vào cuộc tìm người.

Thái tử Lãnh Khuyết Ân khi nghe nàng mất tích thì đau đớn vô cùng.Chẳng phải ả Chu An Thu nói chỉ cần chia rẽ hai người là được sao.Khuyết Ân tự trách bản thân mình,nếu không phải tại hắn thì nàng sẽ không bị mất tích không rõ như vậy.Hắn cũng cho người gắt gao tìm nàng.Hằn cũng nguyện rằng sẽ cùng nàng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.

Ngươi nhà của nàng là phu phụ Thừa Tướng đau lòng vô cùng.Mẫu thân của nàng khóc ngất lên ngất xuống vì đứa con gái nhỏ khổ mạng này.Phụ thân của nàng cũng lo lắng vô bờ nhưng ông phải kiềm nén lại,hiện giờ nếu ông cũng đi vào bờ vực thuơng tâm luôn thì ai sẽ là người chủ trì Thừa phủ.Thừa phủ cũng cho người lùng xục tìm kiếm nàng.

Tuy nhiên,nhân vật chính làm ngàn người náo loạn của chúng ta cũng chính là nàng đang vô tư mà đùa giỡn trong cảnh sắc thiên tươi đẹp cùng sư phụ và vị sư huynh tài giỏi này.Nếu họ biết được chuyện này chắc họ sẽ hộc máu mà chết hay nhào zô bốp cổ nàng nhỉ?

__________________________

P/s: Ahi,mấy hôm nay bận rộn quá hk viết kịp,mấy bạn thông cảm nha!Mấy bạn rãnh thì vote cho mình hay bình luận góp ý kiến cũng được ạ.Cảm ơn các các bạn đã đọc truyện của mình. *cuối chào* :b

25. Chương 25 : Trúng Độc

3 năm sau
Hắn hằng ngày lao vào cuộc đấu đá trên chiến trường.Gần đây,Lãnh Thịnh quốc có mưu đồ xâm chiến nước ta.Hắn cứ chiến đấu mãi mà không biết mệt,hắn như một con ngựa bị vụt dây cương cứ chạy thẳng mà không thể nào dừng.Phải chăng,chỉ có nàng mới có thể an ủi trái tim đau thuơng của hắn.

___________________________

Đoạn Trường Cốc (nơi ở của nàng lúc bị rơi xuống)

Có một nhân vật đại boss của chúng ta đang nằm dài uờng trên giuờng.Trông tướng ngủ của nàng thật mất hết hình tượng.Nàng đang ngủ thì Bách Khang hớt hãi chạy vô.Thì ra là Lão Độc Vương đã 'bỏ cốc chạy lấy người'mất rồi ,chỉ để lại bức thư

"Tiểu tử,xú nha đầu!

Hai ngươi học hết độc dược của ta rồi.Cho ta an hưởng tuổi già mà đi ngao du nha.Nhất là ngươi đấy xú nha đầu,ngươi lấy hết mấy chất kịch độc ở cốc luôn rồi làm sao ta có thể chế đây.Ngươi có tư chất thông minh,đừng ở lại cốc của ta làm gì,nên lên giang hồ để hiểu biết thêm.Tiểu tử,ngươi nên đi theo nha đầu kia để bảo vệ.Còn đây là hai viên trị bách độc cho hai ngươi,giang hồ hiểm ác.

Bảo trọng

Không hẹn gặp lại"

"Aaaaaaaaaaa....lão sư phụ ngươi dám bỏ taaaaaaa"nàng hét lên

"Thiên nhi,nàng đừng la nữa."Bách Khang nhẹ nhàng an ủi

"Hứ...Sư huynh,hay chúng ta rời cốc nha"nàng chớp mắt đáng yêu nhìn Bách Khang

" Ân"Thấy nàng đáng yêu như thế,Bách Khang đành chìu lòng

Thế là,Nàng và Bách Khang cùng sắp xếp đồ đạc rời cốc.

______________________

Trong lúc nàng và sư huynh rời cốc.Lãnh Thịnh hoành triều bắt đầu thực hiện mưu đồ xâm lực nước Hiên Viên hoàng triều.Hắn bây giờ đang ở chiến trường để chiến đấu.

Trận đấu bất đầu,các tướng sĩ đều háo hức giết đối phương.Hai bên như hai con hổ cùng phân chia mồi.Một bên là hắn,oai phong lẫm liệt,một thân hắc bào,ngũ wan đầy đặn,xuất kiệt,phong thái ung dung,ngạo ngể nhưng có phần tự tỵ(mệt mỏi).Một bên là tướng tài nỗi tiếng của Lãnh Thịnh quốc_Trương Lâm,hình người dị hợm,to lớn.

Hai bên bất đầu giao chiến,chém...giết...giết....chém.

Máu chảy như suối,xác phơi đầy đồng,nhưng phần thắng đang nghiên về phía quân của hắn.Các binh sĩ hào hứng đánh hòng để làm đám xâm lượt này mất hết mặt mũi.

Hắn đang chiến đấu ác liệt và hăng say,thế giới của hắn như toàn màu máu,giết và giết.Bỗng có một mũi tên phóng về phía hắn,tốc độ mũi tên nhanh như cắt,xé không khí bay thẳng vào tay phải của hắn.Hắn không wan tâm mà tiếp tục giết,nhưng hình như mũi tên ấy có độc,môi hắn trắng nhợt và dần mất ý thức trên lưng ngựa.Chỉ chờ lúc đó,quân đối phương rút nhanh về doanh trại vì tướng sĩ bị thuơng khá nhiều.Đối phương rút lui,tướng sĩ của hắn cũng đở hắn về doanh trại.Độc rất nặng,các ngự y mang theo đều không biết cách giải.Hắn đã hôn mê 5 ngày 5 đêm,chỉ e số tử đang cận kề.

26. Chap 26 : Giải Độc

Nàng và Bách Khang đi đến Quảng Vân thành ( nơi Phong ca chiến đấu áh ).Nơi đây cây cỏ um tùm,pha lẫn trong không khí còn có mùi máu tươi.Hẳn là không quá một tuần trước,ở đây đã xảy ra trận chiên ác liệt.Dọc đường đi còn có xác chết của các tướng sĩ.Nàng đi tiếp,đi tiếp cho đến cổng thành thì thấy một tấm "Tìm Thần Y" của triều đình.Thì ra là cái tên vương gia nào đó đang trúng độc mà các ngự y không chữa được,đang tìm người.Chỉ cần chữa được sẽ có 10 vạn lượng hoàng kim.Nàng nghĩ,số vàng này khá nhiều,ngu gì không làm.Nàng xé tờ cáo thị thẳng thắng đi đến quân doanh.
Nàng và Bách Khang vừa đến quân doanh thì có hai tên canh cửa chặn lại

"Không phận sự miễn vào"hai tên lính canh lên tiếng

"Ta đến đây để trị bệnh cho vương gia của các ngươi"nàng nói.Hai tên lính canh bây giờ mới ngẫng mặt lên.Trước mặt họ là một cô nương khoảng 16 t,nước da nõn nà,thân hình thanh thoát,phải nói là thập phần xinh đẹp,khuynh quốc khuynh thành,phải nói là rất rất yêu nghiệt.Hai tên lính canh đơ mặt ra,mãi khi thấy Bách Khang ho một tiếng mới đỏ mặt rồi dắt nàng dô.

Khi vào phòng,nàng thấy có một người tuấn mã đang đứng ở cuối giuờng,còn một người nằm ở trên giuờng.Người trên giuờng sắc mặt nhợt nhạt,yếu ớt nhưng không kém phần yêu nghiệt,phải nói là rất đẹp.Nam nhân ở đầu giuờng nhìn nàng mà hết hồn nhưng thập phần vui mừng,thì ra đó là Xích Dân _ảnh vệ của hắn.

Nàng đến bên giường,bắt mạch cho hắn,mạch đập hắn không ổn định,sắt mặt nhợt nhạt,ở chổ bị thuơng chuẩn bị vào quá trình hoại tử.Nàng xúych xoa một tiếng,thì ra là Hoại Tinh Tán,thuốc giải của độc này rất dể tìm,chỉ là rất ít người biết giải độc này,người bị độc này nếu một tuần sau không có thuốc giải thì độc sẽ phát tác toàn thân mà chết.Hôm nay là ngày thứ sáu rồi,thật may mắn.

Nàng kê đơn thuốc kêu người đi nấu,một số thì đăm ra để đắp vào vết thương.Bách Khang được phó soái là Lý Đạt dẫn đến phòng sắp xếp rước.Có người bưng thuốc vào cho nàng rồi cũng lui ra ngoài.Nàng đứng lên móm thuốc cho hắn,khoảng nữa khắc sau,vẻ mặt hắn hồng hào hẳn ra.Nàng nhìn rõ mặt hơn,gương mặt góc cạnh,mắt to mày rồng này làm nàng xao xuyến,có gì đó nhoi nhói ở tim khi thấy gương mặt này.Nàng cảm thấy rất thân thuộc,rất quen.Những giọt nước mắt tự bao giờ lăng xuống đôi má nhỏ nhắn của nàng.Nàng như sống lại trong cái hồi ức nào đó mà không thể nhớ ra,dường như rất thuơng tâm.

Hắn khe động đôi mi,hắn nhớ hắn đã bị thương.Tại sao còn chưa chết?Hắn muốn,muốn chết cùng nàng,hắn không muốn sống nữa.Bao năm nay,niềm tin nhỏ nhoi tìm nàng như vô vọng,bao năm hắn sống vậy quá mõi mệt rồi.Hắn muốn đi xuống dưới cùng nàng,tìm nàng nơi chính suối.Hắn nguyện dù nàng có đi đến chân trời góc bể,hắn cũng quyết tìm được nàng.Nhưng sao,ông trời lại bất công với hắn như vậy(Trời : Lại lôi ta ra,hức...)Tại sao không để hắn chết đi?Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho hắn?Trừng phạt vì không tin tưởng tình yêu của nàng?

Hắn nhè nhẹ mở mắt,hắn thấy một thân ảnh quen thuộc của một nữ tử.Phải hay không đây là mộng?Nữ tử đó chính là nàng,hai khoé mắt đang tràn đầy giọt lệ,dù có trở nên cao và yêu nghiệt hơn trước,nhưng hắn vẫn nhận ra.Hắn...hắn đã tìm được nàng rồi,bao năm tìm kím toàn nhận được số không,mà đến khi hắn trúng độc nặng thì nàng lại xuất hiện.Phải hay không hắn cảm ơn lần trúng độc này?Nàng...nàng đang khóc vì hắn,vì hắn nha.Hắn mừng như chú chó lâu ngày gặp chủ (tg : Hic...Phong ca bị ta ví như chó luôn oy,mà thôi tại ta hết biết diễn tả sao rồi)bật dậy ôm lấy nàng.

27. Chap 27 : Tha Thứ

Hắn bật dậy ôm nàng.Nàng từ trong xúc cảm trở về,thấy một nam nhân ôm lấy nàng.Nàng tức giận,nghĩ sao mà ăn đậu hũ của nàng trắng trợn như vậy,dù có đẹp zai nhưng đừng đánh mất hình tượng chứ.Nàng hất hắn ra
"Tên mỗ nam nhân kia,ngươi là gì mà ôm ta chứ?"

Ầm!Từng cái sét đánh xẹt wa đầu hắn.Cái gì?Nàng không nhớ hắn?Phải rồi,có thể nàng rơi xuống núi nên mất trí nhớ chăng?Đúng rồi,chắc chắn là thế.Hắn suy nghĩ xong thì tiến đến gần nàng

"Thiên nhi,mới ba năm không gặp mà nàng đã wên vi phu sao?"Hắn trêu chọc

Ầm!Lần này là sét đánh ngang tai nàng(tg:Lôi thần thích hai vk ck này hả ta,sao cứ thích đánh sét vào z?;Lôi: Là nha đầu ngươi kéo ta vô chứ ai?;tg:*cầm bản thảo đọc*oh)

"Cái...cái zề?Ta có lão công rồi sao?"mặt nàng đơ ra

" Đúng z"hắn nói xong rồi kể lại cho nàng nghe nhưng cũng có thêm mắm dậm muối (muối i_ốt cho nó mặn)zô,cũng có lượt bỏ một số chi tiết

Nàng hậm hực bỏ ra ngoài luôn,như thế nào mà nàng có lão công rồi,nàng còn muốn tung hoành ngang dọc cơ.Nhưng sao,con tim nàng lại ấm áp và hạnh phúc như thế này?Chắc là do bị hắn chọc tức nên nhòi máu cơ tim đây mà,chắc phải chế thuốc thôi(tg: người đâu,ta muốn tự tử thay một kẻ hết sức thông minh ở đây).Có một cảm giác gì đó hp,vui mừng nhưng lại có gì đó chua xót xen lẫn trong tâm tư nàng.Còn hắn,hắn mừng như điên dại,thông báo các tướng sĩ gọi nàng là vương phi.Hắn kể từ đó không còn mặt mài âm u nữa mà thay vào một nụ cười nắng tỏa.Đối với Bách Khang,đó là một tin sốc dữ dội,anh yêu nàng rồi nhưng không dám nói,bây giờ thì mãi mãi không kịp.Anh đành buông tay mà chúc nàng hp.Sau đó vài ngày,anh nói muốn đi tìm người thân nên đã lên đường đi.

Sau một tuần,vết thuơng của hắn đã hồi phục hẳn,quân lính rất vui mừng còn nàng thì cảm thấy phiền.Kể từ hôm hắn khoẻ,hắn liền qua phòng nàng ngủ ké,nàng bực mình bèn tưởng tượng hắn là gối ôm mà ngủ luôn,rất thoải mái.Nghỉ ngơi không bao lâu thì quân Lãnh Thịnh quốc chiến đấu.Hôm nay là ngày chiến

Hai bên hưng phấn ngời ngời ra trận,nàng cũng không chịu ở nhà mà mặc giáp phục theo hắn.Hắn uy nghi,lẫm liệt hơn xưa vì có nàng bên cạnh.Hai bên giao đấu,hắn và nàng cũng lao vào chiến đấu,nhưng nàng không biết võ(mất trí)nên không để ý có tên đằng sau chém lén.Vừa lúc đó,hắn thấy nàng sắp bị chém thì bay qua bao bọc lấy nàng và đỡ nhát chém cho nàng.Giây phúc hắn ôm nàng,từng kí ức bị phong ấn trong nội tâm từng mãnh hiện lại trong đầu nàng.Từ việc nàng xuyên thành đứa trẻ,bị tứ hôn cho hắn rồi đến việc tại sao nàng té núi.Tại sao?Tại sao hắn không tin nàng?Nàng cảm thấy đau khổ nhưng nàng sẽ bỏ qua cho hắn bởi vì,khi nàng mất trí nhớ,nàng vẫn yêu hắn lần thứ hai.Nàng yêu hắn,yêu hắn thực nhiều dù hắn có thế nào với nàng thì nàng vẫn đồng ý.Vì một chữ "yêu".

Những giọt nước mắt rơi nhưng nàng không cho chúng tiếp tục như thế.Nàng đứng lên rồi đỡ hắn,hắn cũng bị thuơng nhẹ thôi,nhưng nhìn nàng khóc,bất giác tim hắn đau nhói.Phải chăng nàng đã nhớ lại?

Nàng lao vào cuộc chiến,hiết nhưng kẻ đã tổn thuơng hắn,từng tên từng tên một ngã xuống dưới lưỡi kiếm của nàng.Nàng đã bại quân Lãnh Thịnh quốc mà không tốn một binh tốt nào.Tiếng đồn về nàng vang xa,vị Vương phi của lãnh khốc vương gia đã trở thành huyền thoại,tiêu diệt 3 vạn quân lính mà chỉ một mình.Các quân lính càng nể phục nàng hơn,như thế mới xứng đáng với chủ nhân của họ chứ.Sau đó,cả đoàn người trở về kinh thành

28. Chap 28 : Lướt Nhanh

P/s:Vì mk phải bắt đầu ôn thi rồi nên sẽ kết thúc truyện sớm hơn dự định nha!Khoảng 40 chap
__________________________________

Nàng và hắn trở về,hai người lại trở về mối tình đang dang dỡ.Cũng như bắt đầu lại một duyên tình mới.Cả hai hòa hợp cùng nhau,cùng nhận được những lời chúc phúc cho tình yêu của họ.Tuy nhiên,có những tiểu tam(*) của chúng ta thì không hề vui ví như thái tử Lãnh Khuyết Ân,hắn ta cảm thấy buồn cùng một sự phẫn hận vô cùng to lớn đối với hắn.Tại sao hắn yêu nàng hết lòng mà không được còn hắn thì lúc nào cũng mang đến niềm đau cho nàng nhưng nàng lại yêu hắn.Hắn quyết phải trả thù,nhất định phải trả thù.Chiêu An Thu (hk nhớ thì quay lại chap 13 nha) ả cũng là một kẻ đơn phương yêu thích.Ả thích Lãnh Khuyết Ân nhưng hắn ta không hề thích ả,ả rất câm phẩn.Tại sao ả yêu hắn ta nhiều năm như vậy,mà hắn không hề yêu ả,tại sao lại yêu nàng chứ?Ả rất ghét nàng,phải nói là thù nàng vì nàng cướp hắn ta của ả.Ả sẽ không để nàng bình yên đây.Lam Yên Chi khi biết nàng quay lại thì rất vui,nhưng lại có thấp thoáng nỗi buồn đâu đây.Cô biết cô phải buông tay,nhưng sao con tim nó đau thế này,đau lắm.Bách Khang cũng thế,anh đau lắm khi nhìn nàng bên hắn,đau nhưng ai bảo anh lại là người đến sau chứ.Anh đành tìm kím một nơi nào đó,để trốn tránh tình yêu này.Bởi vì Lãnh Khuyết Ân cùng Chu An Thu lập kế,hạ độc phụ thân của nàng.Hắn và nàng đang lên Tuyết Sơn để hái dược thảo.Bất ngờ ở Tuyết Sơn bị tập kích.Lam Yên Chi vì cứu hắn mà đỡ một kiếm chết.Nàng và hắn oán hận ngút trời mà tiêu diệt toàn bộ.Chỉ còn nàng và hắn đi tiếp.Vô tình gặp được một con Kim Long và Hỏa Phượng,chúng nhận hắn và nàng là chủ nhân và giải trừ phong ấn làm hắn và nàng nhớ lại truyện truớc kia.Lãnh Khuyết Ân và Chiêu An Thu sau khi bị nàng và hắn đánh bay xuống núi thì chưa chết,được Hắc Long và Khổng Tước cứu sống và cũng được giải phong ấn,nhớ lại truyện rruớc kia.

_______________________________

Mình mới viết truyện "Hiện tại và quá khứ" các bạn xem thử nha

29. Chap 29: Chuyện Ngày Xưa(thượng)

Lời tác giả: Ôi Trân hạnh phúc biết bao khi làm xong chap này.Trân không biết tả cách đánh nhau nên có sai sót bỏ qua cho Trân nha.
Sorry vì mấy bữa nay không ra chap,tại mk bận quá mà.Hihi...

Trân mới viết truyện HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ ấy,có rãnh qua đọc thử nhe!Thanks

Vào truyệnnnnnn

Truyền thuyết kể về một nơi gọi là Thiên Giới.Là nơi của các vị thần tiên sinh sống,cũng giống như Hạ giới cũng có cái gọi là tình yêu.Người thống trị Thiên giới là Thiên Đế và Thiên Mẫu,họ là những người tài ba,đức độ,có công lớn chống quân Ma giới xâm lược của mấy triệu vạn năm trước.

Xưa có một bà già nghèo,chuyên mò cua bắt ốc...ý lộn,lạc đề rồi.Xưa có ba tiểu tinh linh chơi thân với nhau từ thuở trong bụng mẹ.Ba tiểu tinh linh đó đều là nhân tài vạn năm có ba(tg:câu này hơi lạ),là kiệt xuất nhất so với các tiểu tinh linh cùng lứa.1 nữ,2 nam.Vừa mới sinh ra nữ tử đã được Hỏa Phượng nhận làm chủ nhân,2 nam tử mỗi người là Kim Long và Hắc Long.Nữ tử càng lớn càng xinh đẹp,yêu mị hơn tiên.Được nhiều tiên nhân yêu thích,tuy nhiên nữ tử ấy_Hà Ngôn chỉ chơi cùng với Tử Trọng_Chủ nhân Kim Long và Hữu Nhạc_Chủ nhân Hắc Long.Rồi một ngày khi lớn,Hà Ngôn chợt nhận ra tình cảm của hai đứa bạn thân của mình.Hà Ngôn không biết làm sao để không làm rạng nứt tình bạn giữa ba người nhưng trái tim của nàng đã yêu Tử Trọng.Nàng quyết định im lặng không nói ra nhưng đến một ngày,nàng vô tình nói ra tình cảm của mình nên Nhạc Hữu đã trở mặt với Tử Trọng.

Kể từ ngày ấy,ba người không bao giờ ngồi cười dùa nói chuyện như trước.Thử hỏi có ai ngồi nói chuyện vui vẻ với tình địch không?Trong một trăm năm qua,Hữu Nhạc và Tử Trọng luôn đối đầu với nhau,tạo nên bao sóng gió.Nếu yến tiệc có Tử Trọng thì không có Hữu Nhạc và ngược lại.Tình hình căn thẳng ấy kéo dài mãi đến một ngày

Hôm ấy là hôm mặt trời mọc cao trên những án mây xanh,những đám mây trắng bồng bềnh trôi dưới bước chân của chúng tiên.Các tinh linh từ bé đến nhỏ,từ già đến yếu,từ to đến lớn nườm nượp kéo đến hội trường thiên đài để xem...đánh nhau.Nhưng đây không phải trận đấu bình thường mà là trận đấu của bậc thiên tai ý thiên tài.Trận đấu giữa đại siêu cấp tiên nhân trẻ tuổi,Tử Trọng_Hữu Nhạc.Đến giờ thi đấu,các bậc tiên chia ra hai bên để chào đón nhân vật quan trọng của hôm nay.Hai nhân vật chính từ từ xuất hiện.Tử Trọng cưỡi Kim Long một cách uy mãnh,một thân trường bào màu đen oai vệ lẫm liệt,xứng đáng là một đại tiên kiệt xuất.Hữu Nhạc cưỡi Hắc Long tao nhã,một thân trường bào màu trắng đúng chất thư sinh nhưng không kém phần anh dũng.Hai bên bắt đầu giao chiến,không ai nhuờng nhịn ai.Có thể nói đánh ba ngày ba đêm không phân thắng bại,hai người ngang sức nhau mà.Những đường võ cứ liên tục tung ra để hạ đối phương,đây không phải là trận tỉ thí mà là trận quyết chiến sinh tử.Kim Long và Hắc Long là đôi bạn ngàn đời rồi,lúc hai vị tiểu chủ nhân này chưa ra đời cơ.Nhưng hai tiểu chủ nhân này trở mặt khiến chúng thật đau lòng nha.Hai thần thú quyết chiến nhưng trên mặt in chữ "giả vờ "hắn hoi.Nhưng người trong cuộc thì không hiểu nhiều như thế,chỉ lo nóng ruột cho người mình yêu.Ví như Khổng tước_bạn gái của Hắc Long thấy bạn trai mình bị " đả thuơng " nên nóng ruột nhảy vào dánh Kim Long trọng thuơng.Haizz,thế là mặc dù biết tình bạn thấm thiết của đôi bạn này,Hỏa Phượng_bạn gái của Kim Long cũng không luyến tiếc gì nhào zô đánh Hắc Long cùng Khổng Tước.Không biết tại sao nhưng Khổng Tước cùng Hỏa Phượng là kì phùng địch thủ lâu lắm rồi,có lẽ lúc mới sinh thì phải.Bốn thần thú đánh nhau,cuối cùng đều bị trọng thuơng mà rơi xuống trần gian,có lẽ là cách tốt nhấ để tránh khỏi vòng xoay khó xử này

Lia máy quay về hai nhân vật khác đang đánh nhau kịch liệt trên sàn nha,nảy giờ nhiều chuyện đủ rồi.Tử Trọng và Hữu Nhạc đánh nhau long trời đất lỡ,hình như muốn phá thiên thì phải.Còn sàn đấu à?Đương nhiến bị hai người đánh sập từ lâu.Hai người vẫn chiến đấu sinh tử.Khi thấy Kim Long bị trọng thuơng,Tử Trọng lo lắng nên mất cảnh giác,thừa lúc đó Hữu Nhạc đã giác một chưởng vào Tử Trọng.Có thể nói đó là đòn chí mạng,lực đánh được lấy từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ mà.

Thân thể Tử Trọng được bao quanh những đóm trắng như tuyết,rất đẹp.Nhưng trong thời điểm này,sao toàn là bi thuơng và đau đớn.Vì khi những tinh linh chuẩn bị phải ra đi,hoặc nói cách khác là đầu thai chuyển kiếp xuống hạ giới vì một nguyên nhân nào đó thì sẽ xuất hiện những đóm trắng tuyết này bao quanh.Có lẽ,Tử Trọng sắp phải xa nơi này rồi,và sẽ xa ai kia nữa.Mọi tiên nữ hay nam tiên đều chết lặng,họ coi bộ tam tiên nhân gồm Tử Trọng,Hữu Nhạc,Hà Ngôn làm mục tiêu đạt đến,có thể nói là Idol đi.Nhưng bây giờ mất đi một thì có còn là bộ tam không?

Vừa lúc đó,đường được mở ra.Một nữ tử chanh y chạy đến.Khuôn mặt khuynh thành vì nước mắt mà lắm lem.Nữ tử đó chính là Hà Ngôn.Nàng cố chạy đến đóm trắng ấy để chạm Tử Trọng.Nhưng nó đã biến mất trước mặt nàng,trước khi nàng chạm nó trước một giây.Mù mịch,tâm tối.Nàng phải sao đây?Tử Trọng đã đi rồi.Nàng ngồi bệch dưới đất,quần áo lôi thôi,còn đâu là vị tiên băng thanh ngọc khiết,cao cao tại thuợng,ngạo nghễ của hôm qua,còn đâu là vị tiên quật cường được chúng tiên nể phục?Nhìn nàng bây giờ thật yếu đuối,tràn ngập niềm bi thuơng,thật chỉ muốn đến an ủi nàng thôi nhưng..ai dámm.

Nàng đứng lên,cười.Một nụ cười tràn ngập đau xót.Còn đâu nụ cười tinh nghịch của hôm qua.Nàng nhanh chóng tự đánh chính mình,một tay nội lực đánh vào tim rồi cũng giống như Tử Trọng,được tuyết bao quanh.Trước khi biến mất,nàng còn nói

"Ta hận huynh,vạn lần hận huynh_Hữu Nhạc"

"Tử Trọng,đợi thiếp.Dù chàng có ở thiên hà xa vạn dậm hay đại dương sâu vạn thuớc.Ta cũng quyết tìm bằng được chàng"

Rồi sau đó,hình ảnh nàng càng mờ dần rồi biến mất.Hôm nay quả là một ngày bi kịch,không,là một đại bi kịch mới đúng.Vì sao hai vị tiên trong bộ ba thiên tài lại ra đi một lượt.Vậy thiên giới sẽ ra sao?...

Tình là chi?

Mà làm con người trầm luân

Đôi khi ngọt ngào

Đôi khi lại đắng cay

Có thể không?Đừng dính phải tình yêu

Đứng giữa đất trời

Hiên ngang tự tại

Nhưng giờ đây

Không có chàng

Thiếp chỉ có xác mà không hồn

Vậy thì,hãy cùng xuống cữu tuyền

Xây dựng thành đôi uyên ương đẹp...

30. Chap 30 : Chuyện Ngày Xưa (trung)

Yêu một người
Cần hay không chiếm hữu?

Hay

Lặng thầm chúc người đó hạnh phúc?

Yêu???

Có lẽ,câu hỏi này mãi không có câu trả lời nếu chưa từng trãi.

Nhưng

Liệu con người có chấp nhận không?

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh,nhanh đến độ chỉ trong cái chớp mắt.Họ lại mất đi một tiên nữ trong bộ ba thiên tài.Họ không chấp nhận,không hề chấp nhận như thế.Tại sao chứ?

Không khí tràn ngập mùi vị bi thương.Mới đây thôi,họ còn ồn ào náo nhiệt cơ.Sự đời quả thật khôn lường,nỗi mất mát của thiên giới liệu có được lấp đâỳ không?

Nàng đi rồi!Thật sự đi rồi.Lỗi do Hữu Nhạc hắn phải không?Nếu hắn không cố chấp thì sao nhỉ?Có lẽ bây giờ họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau,đâu ra cớ sự ngày hôm nay.Trong một trăm năm qua,hắn chưa từng vui vẻ.Chỉ biết tìm cách đối đầu với Tử Trọng.Giờ hắn ta cũng đi rồi,hắn vui chứ?Hai người họ đều đi rồi.

Phải rồi,hắn không thể để Tử Trọng cùng Hà Ngôn hạnh phúc nơi chính suối được.Hắn phải ngăn cản.Nghĩ thế,hắn cũng liền đánh mình.Một tay thủy lực đập thẳng vào đầu,có sống được không?Nhanh tức khắc,hắn cũng được tuyết bao bọc rồi nhạt dần trong mùi vị kinh ngạc ấy.Hữu Nhạc...Hữu Nhạc cũng đi rồi sao?Ba vị tiên của họ còn đâu?Oa...

Có nhiều tiên nữ không chấp nhận được sự thật đau lòng này mà ngất đi.Lại một người nữa ra đi thật sao? Còn...còn một tiên nữ hơi kém hơn 3 người họ một chút,Thiên giới song xu*_Hồ Liên Tình cũng là chủ nhân của Khổng Tước.

Mọi chúng tiên đều rơi ánh mắt đến Hồ Liên Tình.Giờ đây,trên khuôn mặt trắng trẻo của nàng lắm lem nước mắt.Phải,nàng yêu thầm Hữu Nhạc lâu nay.Nhưng tình cảm của Hữu Nhạc dành cho ai,nàng hiểu rõ.Tuy nhiên,tình yêu nàng dành cho hắn quá sâu đậm,sâu đến không thể rút ra.Nàng luôn bên cạnh cổ vũ Hữu Nhạc suốt những năm tháng tình bạn của hắn bị rạn nứt.Nhưng một cái cười thôi hắn cũng không dành cho nàng.Là nàng yêu đơn phương thôi,hắn đâu biết.Hằng đêm chăm sóc hắn khi hắn say rượu,hắn biết nàng đau thế nào không?Giờ đây nhìn hắn ra đi,nàng sẽ ra sao?Cuộc sống của nàng sẽ không còn mặt trời.Vậy thì nàng sẽ theo hắn,bám hắn suốt kiếp.Cũng như thế,nàng cũng tự đánh mình,rồi những bông tuyết trắng tinh đưa nàng về thế giới bên kia.

Hồ Liên Tình thực ra không phải được sinh ra đã là tiên như ba người kia.Nàng là cữu vĩ hồ ly hiếm thấy nhất thế gian.Năm 10 tuổi,nàng vẫn là con hồ ly trong trắng ngây thơ.Nàng chỉ là tiểu bạch hồ nhỏ bé,yếu đuối chuyên bị người trong dòng tộc bắt nạt.Trong một lần chị họ đánh tiểu hồ nàng bị thuơng.Nàng đã cố chạy và được một tiểu tiên cứu giúp.Đó chính là Hữu Trọng,lần đó ba người họ trốn xuống trần chơi nên giúp nàng.Kể từ ngày đó,tiểu hồ nàng ngày nhớ đêm mong.Nhưng nàng biết,không trở nên cường đại thì sẽ không gặp được Hữu Trọng.Hồ ly khác luyện 100 năm thành người,1000 thành tinh,1500 năm thành yêu 2000 năm thành bán tiên và 5000 năm thành tiên.Nhưng nàng chỉ luyện 3000 năm đã trở thành tiên.Lúc lên được thiên giới thì rất mừng,nàng đã phải chờ đợi 3000 năm cơ mà.Nhưng sao toàn là thất vọng.Hữu Nhạc của nàng đã yêu ai kia,không còn kịp cho nàng rồi.Nàng vẫn chờ đợi,chờ đợi đến khi chàng đổi ý.1 triệu năm chờ đợi chàng.Nhưng chàng có biết.Nếu gặp lại chàng ở kiếp sau,nàng quyết không buông tha chàng,sẽ tìm mọi cách mang chàng về dù có chết một lần nữa.Lời thề đã định cũng là lúc nàng nhắm mắt.Bỏ qua một triệu ba ngàn năm tiên thuật để chạy theo tình yêu,liệu có đáng.

Đôi khi con người cứ lo đuổi theo tình yêu phía trước

Mà lại quên rằng

Ở phía sau,vẫn có người chờ đón ta

Tình yêu là thế đấy,

Theo tình tình chạy

Mà trốn tình tình theo

Nhưng con người có nhận ra?

Hay vẫn đâm đầu yêu đương mù quáng?

31. Chap 31 : Chuyện Ngày Xưa ( Hạ)

Hà Nhiên tiên tử là mẹ của Hà Ngôn còn Phong tử lão nhân là phụ thân của Tử Trọng.Hai người đau lòng cho đứa con tội nghiệp của mình.Mặc dù hai người đã biết trước nhưng không tránh khỏi đau xót.Duyên số là duyên số,việc này đã được trời định từ lúc chúng mới sinh ra cơ.Nên dù là thần tiên cao cấp như họ cũng không thay đổi được.Giữa ba người họ có sợi dây tình duyên gắn kết với nhau,mãi không thể dứt . Ngôn Nhiên và Phong tử nghĩ ra ý tưởng mới, chạy đi mua chuộc Nguyệt lão se duyên cho họ lâu bền một chút.Nhưng rất tiếc,Nguyệt lão là vị tiên công tư phân minh,chỉ theo ý trời mà làm việc,cự tuyệt rõ ràng hai người kia.Hai người họ ủ rũ trở về Lục Thần hoa viên,lấy Lục Nhãn Gương ra nhìn cuộc sống của con mình dưới trần gian.
Bốn người đầu thai xuống trần gian,Hà Ngôn tên Lục Thiên Anh,Tử Trọng là Hiên Viên Triệt,Hữu Nhạc là Lưu Uy và Hồ Liên Tình là Nhạc Nhu.(Nghe quen hông,chap 3 á)

Lúc rơi núi và chết,linh hồn của Lục Thiên Anh lạc thời không.Cho nên nàng mới trở thành trẻ em ở thế kỉ XXI.Vì lỗi của Thần Thời Không nên ông ấy đã hứng chịu cơn chữi rủa từ phụ mẫu của hắn và nàng.Kết quả pải tốn 100 năm công lực mới đưa được nàng trở về.

Và chuyện cứ thế tiếp diễn.Nàng từ sát thủ thế kỉ XXI trở thành tiểu thư thừa tướng phủ và bây giờ là vương phi_Lãnh Thiên Khuynh.Hắn trở thành vương gia Hiên Viên Vương Phong_lão công của nàng.Hắn ta trở thành thái tử Khuyết Ân và cô ta trở thành Chiêu An Thu.

Họ luôn lẩn quẩn bên nhau đời đời kiếp từ mấy chục triệu năm qua.Cho dù sống,họ cũng sống cùng nhau,chết nguyện cùng nhau.Không thể tách rời,nhưng chưa bao giờ tách rời.Giữa họ có sự liên kết với nhau,không hề xa được.Mong rằng,ở kiếp này họ có thể giải quyết,đừng trốn chạy bằng cách ra đi,chấm dứt bằng cách chết đi nhưng không thể làm tốt được.

P/s : Hình như chap này hơi nhảm,mọi ng thông cảm nha :)

32. Chap 32

Lâu quá mới viết,các bạn còn nhớ Au hk nà...Vì lí do kĩ thuật nên bây giờ mới ra chap mới ,thông cảm cho Au nha (Ｔ▽Ｔ)
______________________________

" Đôi khi,ta nên nghĩ về một khía cạnh nào đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng chấp nhận hơn,một khía cạnh khác cũng trên một sự việc,trên cùng một không gian và thời gian.Cuộc sống này cũng như một bài toán cân bằng hóa học, ta không thể thay đổi về các chất nhưng ta có thể thay thế được các hệ số và làm hai vế cân bằng lại với nhau. Và thức nhiên,sẽ không dễ để giải một cách nhanh chóng và chính xác. Đồng nghĩ với việc chấp nhận, nếu định mệnh là các chất hoa học thì sự lựa chọn và giải quyết vấn đề của chúng ta là những hệ số,các chất hóa học không thể thay đổi hệ số mà chỉ có hệ số có thể thay đổi. Thậm chí chúng thay đổi tầng số của chất. Thế tại sao chúng ta không thử thay đổi một lần? "

Đó là câu nói từ một quyển sách khi còn ở hiện đại mà nàng đã đọc. Giá như Lãnh Khuyết Ân hiểu thì hay rồi. Tại sao hắn ta không chịu buông tay nàng chứ,tại sao hắn ta cứ mãi dày vò họ chứ? Nhưng phải làm sao khi chính nàng cũng chẳng bao gìơ muốn buông tay hắn ( Vương gia) đấy thôi. Nàng cảm thấy xót xa thay,thay hắn ta và cả nàng ta ( Chu An Thu ),họ đều mang trong lòng tình yêu mãnh liệt,khao khát yêu và được yêu. Nhưng đáng tiếc, hai người họ lại đặt tâm sai chỗ ,trao tim nhằm người.

Hắn và nàng nhanh chóng bay trở về cứu phụ thân của nàng.Trong đêm tối tĩnh mịch, không gian im lặng lạ thường,trên trời cao là vầng trăng vàng sáng mờ ảo càng làm không gian thêm quỷ dị. Gió thổi nhẹ nhàng làm các tàn cây va chạm vào nhau rì rầm như đang trò chuyện.

Nàng và hắn dừng lại ở một góc cây nghỉ ngơi.Nàng ngồi xuống,hắn bắt thỏ về nướng,hai người dù rất nóng lòng muốn về đến phủ để biết tình trạng phụ thân nàng nhưng khí lực không cho phép.

Hai người ăn xong thì bỗng trời nỗi gió,cơn gió nổi lên một cách quỉ dị. Những con quạ trong rừng bay lên, kêu thảm thiết như có cái gì đó rất đáng sợ.

Gió thổi mạnh rồi ngừng hẳn. Nhửng tán cây va đập vào nhau cũng kết thúc. Hắn đứng che chắn cho nàng rồi bổng có hai y nhân mặc hỏa bào xuất hiện. MỘt nam nhân và một nử tử.Nam nhân mang trên mình sự cuốn hút kì lạ, vẻ ngoài thư sinh ấy không thể nào che đi vẻ đẹp xuất thần nhập quỷ của nam nhân ấy. TRên gương mặt sắc góc cạnh, những đường nét như tạo hóa đã ban cho nam tử ấy làm người đói diện khó mà quên được ( nhưng làm sao đẹp bằng Phong ca đc chứ ) nam tử ấy không ai xa lạ chính là Lãnh Khuyết Ân. Nhưng hôm nay, hắn có điều gì khác lạ. TRên trán xuất hiện một hình xăm hắc hỏa.

Nử tử yêu kiều kia cũng khoác trên mình bộ hỏa y, gương mặc sắc sảo xinh đẹp tựa thiên thần làm đối phương không kìm lòng được chỉ muốn ôm lấy mà thôi ( nhưng Thiên tỷ vẩn là đẹp nhất ) nử tử ấy chính là Chu An Thu. Trên trán CHu An Thu cũng mang một hình xăm hắc hỏa.

Bốn người đối diện nhau mang suy nghĩ riêng của mình. Nàng đang cố nhớ ra một điều gì đó. Hình xăm hắc hỏa? Chẳng lẽ hai người họ đã nhập ma đạo sao? Nàng nhớ mẹ nàng từng kể, những người trong ma đạo luôn có một ấn ký trên trán. Tùy theo cấp bật mà xếp theo màu. NGười có chức vụ cao nhất, tức ma chủ chính là hình xăm hắc hỏa.

Nhưng nàng không hiểu, trong thời ngắn không gặp tại sao hai người họ có sự thay đổi lớn như thế? HỌ đã gặp chuyện gì? Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi tiếng nói của Lãnh Khuyết Ân :

- Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi haha. Nàng có biết tìm nàng ta vất vả thế nào không? Chính hắn ta cướp đi nàng mới khiến ta như thế này.

Nghe Lãnh Khuyết Ân nói, ánh mắt Chu An Thu hiện lên nỗi buồn mang mác rồi nhanh chóng biến mất như chưa hề tồn tại. Nàng biết điều đó nhưng không nói gì bởi một sự thắc mắc đang cần tháo gở, vì sao họ trở nên thế này? Bổng bên nàng xuất hiện một luồn sát khí khá mạnh và nồng đậm. Kế bên nàng chỉ có thể là hắn thôi. Trên khuôn mặt hơi nhem bụi bởi đi đường nhưng không thể nào che đi vẻ đẹp xuất chúng của hắn. Thật đẹp! Nàng ngơ ngẩn chóc lát rồi mới hồi phục, haizz... Lần nào cũng bị hắn hút hồn hết á.

Nàng hiểu vì sao hắn tỏa ra một sát khí nồng nặc như thế. Đơn giản vì họ chính là người giết Lam Yên CHi. Nàng muốn an ủi hắn, nắm tay hắn như muốn nói vẫn còn người đồng hành cùng hắn. Rồi...

33. Chap 33

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai bên va vào đánh nhau quyết liêt. Mỗi người đêu mang nỗi oán thù riêng, nhưng oan oan tương báo bao giờ dứt?
Thế mạnh đang nghiêng về phía hắn và nàng, chỉ cần ba khắc nữa thôi, cuộc chiến sẽ kết thúc. Tuy nhiên, vào giờ phút quan trọng nhất thì bỗng có một ánh sáng chớp đỏ làm bầu trời vốn tối mịch nay trở nên đỏ rực. Vật thể ấy rơi xuống mặt đất và nhanh chóng làm bụi mù mịch bây lên. Hắn và nàng đang suy nghĩ về việc này thì bỗng có một lực mạnh mẽ đánh ụp xuống làm cả hai bị thương.

- Hahaha... thật đúng thời khắc_ Lãnh Khuyết Ân cười lên một cách quỷ dị

- Các ngươi có biết đây là gì không?_ Chu An Thu nhếch môi

- Đây là hỏa linh châu. Nó có sức mạnh phi thuờng giúp chủ nhân thống nhất tam giới...hahaha_ Lãnh Khuyết Ân

- Các ngươi...Phụt _ Hắn tức giận, nhưng bởi cú đả thuơng quá nặng khiến hắn phun máu

- Phong, chàng có sao không?_ Nàng vô cùng lo lắng chạy đến dỡ hắn

- Ta không sao _ Mặc dù trọng thuơng nhưng hắn không muốn nàng vì hắn mà lo lắng

- Các ngươi cứ ở đây mà chàng chàng thiếp thiếp, ta đi thống nhất tam giới đây_ Lãnh Khuyết Ân nói rồi nhanh chóng phắt áo đi, theo chân là Chu An Thu

Cả hắn và nàng đều bị thuơng quá nặng, dù là bước một bước cũng không thể lên. Dù không muốn, nhưng bây giờ họ đã bị ngất đi.

========================================================

Ở một thế giới khác

Ta đang ở đâu? Nơi này là nơi nào?

Trong ký ức mơ hồ bỗng trở nên liền lạc. Đầu cô đau quá, chuyện gì đang xảy ra đây? Bỗng có tiếng nói vang vãng bên tai cô

- Chi Chi...hức...con tĩnh rồi sao?_ tiếng một người phụ nữ, mặc trên người là một chiếc váy liền thân trắng. Tuy tuổi ngoài tứ tuần nhưng vẫn rất trẻ trung

- Di di là ai vậy_ Cô từ từ ngồi dậy, miệng hỏi nhưng mắt cô đang quan sát khắp phòng.

Căn phòng này thật là, không giống nơi cô ở, giuờng thật êm. Khắp nơi toàn màu trắng, trên đầu cô hình như có vật gì phát sáng rất đẹp a. Thêm vào đó, cách ăn mặt của di di trước mặt rất lạ. Chẳng phải cô đã... nghĩ đến chuyện đó, nước mắt cô đã trào ra

- Chi Chi, con...con còn đau ở chổ nào không hở?_ người phụ nữ trước mặt thấy cô khóc thì vô cùng lo lắng

- Di di, con không sao_ Cô gạt đi giọt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ, nhưng khi nghe có người hỏi thăm cô như vậy, cô rất ấm lòng. Mẹ cô đã mất từ lâu, chẳng còn ai quan tâm cô như vậy nữa

- Con sao vậy? Ta là mẹ của con mà, người phụ nữ nghi vấn

Mẹ, mẹ của cô sao? Mẹ cô đã mất lâu rồi cơ mà. Nhưng...nhưng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Vậy nãy giờ chuyện gì xảy ra?

Nhiều câu hỏi được đặt ra, đầu cô rối mù cả lên. Đúng rồi, gương...cô phải xem lại mình

- Di di, lấy giúp con gương...gương_Cô gấp gáp

Người phụ nữ ấy nhanh chóng đưa tới cho cô chiếc gương. A! Chiếc gương này thật sáng, không vàng mờ như nhiều cái cũ của cô. Sau khi soi gương, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là mặt cô trắng bệt, không hồng hào thôi. Vậy, cô đang bị lạc trong thế giới nào đây? Chẳng lẽ là tái sinh sao?

___________________

Lời t.g

Xin lỗi các bạn nhiều lắm, trong t.g qua mình quên mật khẩu nên không viết tiếp truyện được. Mong là các bạn sẽ tiếp tục theo giõi truyện của mình.

Thân

34. Chap 34 :

Ta từng hỏi, liệu gặp ngươi, yêu ngươi là đúng hay sai? Nhưng câu trả lời, ta không bao giờ có. Ngươi giúp ta trải nghiệm nhiều thú vị, nhiều điều mà trước đây cuộc sống cô độc của ta chưa từng trải qua. Ngươi là người mang đến hạnh phúc, mang đến tương lai, mang đến những điều tuyệt vời nhất cho ta. Nếu ngươi mất đi vĩnh viễn, ta cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ vì một chữ Yêu, ta nguyện cùng ngươi đời đời kiếp kiếp, cùng sống cùng chết, một đời một thế một đôi. Vì sao ư? Vì ta thật lòng yêu ngươi.
==================================

Câu chuyện kéo dài có lẽ cũng đến hồi kết thúc...

Hắn tỉnh dậy, thấy bản thân và nàng cùng nằm ở bìa rừng. Hắn định ngồi dậy nhưng kỳ lạ thay, hắn không thể cử động được, cả người hắn như nặng trỉu, không nhấc nổi cánh tay. Chẳng lẽ... trong đầu hắn chợt nhớ về điều gì đó. Phải rồi, khi giao chiến, hắn đã dùng thân che chở cho nàng nên có lẽ, bây giờ lục phủ ngũ tạng của hắn đã tan nát. Trong lòng hắn nỗi một trận cuồng phong " Phụt..." Một ngụm máu tươi bị ho ra. Có lẽ, sự sống của hắn chỉ còn đếm bằng giây phút ngắn ngủi.

Nàng choàng tỉnh dậy, lắc nhẹ đầu để đỡ choáng. Bỗng nhìn thấy hắn thọ huyết, nàng hốt hoảng vô cùng.

" Chàng...chàng có sao không?" Nàng nhanh chóng đỡ hắn ngồi dậy, giọng run run.

" Cảm ơn nàng đã bên cạnh ta, bên cạnh ta đến gio...ờ phút...t này." Giọng hắn ngập ngừng, yếu dần, yếu dần.

" KHÔNG!!! Ta không cho chàng rời bỏ ta, ta không cho phép chàng làm điều đó." Nàng uất nghẹn, giọt nước mắt lấp lánh như hạt ngọc của nàng nữ vương vô tình bắt đầu rơi, lấm tấm làm nhoè cả tầm nhìn.

"Ta...ta xin lỗi, xin lỗi." Nắm chặt tay nàng, hắn nói một cách yếu ớt và khó khăn.

" Đừng bỏ ta, được không?" Nàng cần một lời hứa, nàng không muốn hắn biến mất, không muốn hắn xa nàng. Nàng lại nắm chặt bàn tay hắn.

" Xin lỗi, ta không...ng the...ể thực hiện rồi." Tay hắn dần buông lỏng, nhẹ nhàng khép đôi mi cong vút của mình. Ngay khoảng khắc ấy, tim nàng đau, đau lắm. Đau như thể xé cả ruột gan, bóp nát con tim bé nhỏ của nàng. Nàng như chết lặng, đưa tay sờ gương mặt tuấn mã tuyệt đẹp của hắn.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...." Đau khổ tột cùng, nàng không thể làm gì hơn ngoài hét lên thật lớn. Nàng thật ra cũng yếu đuối lắm, đâu được mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Nhưng đáng tiếc, phút giây này nàng lại trở về với cô đơn, chẳng còn ai bên cạnh nàng nữa. Nàng cảm thấy thật bất lực, học võ để làm gì? Tài giỏi để làm gì? Rốt cục người mình yêu thuơng nhất cũng không thể bảo vệ tốt.

" Chàng có biết không? Sự tồn tại của ta là vì chàng, ta từ ngàn năm xa xôi kia đến đây cũng vì chàng. Tất cả đều vì chàng. Nếu chàng chẳng còn trên đời này nữa, ta cần chi thiết sống, cần chi tồn tại." Ôm lấy xác hắn, nàng tự lẫm nhẫm như một kẻ điên, nhìn về một phương vô định, đôi mắt xinh đẹp ngày hôm qua đã lấp đầy nước mắt và thật vô hồn.

Trời đỗ cơn mưa nặng hạt, nàng vẫn ngồi đó, ôm thật chặt xác của hắn, nàng bỗng nhớ những kỉ niệm lúc nhỏ của mình và hắn

" Nàng có làm sao không vậy,nếu lỡ nàng té chấn thương thì làm sao trở thành nương tử của ta được"

" Buông"

"Nàng biết nói?"

" Ta có miệng không cho ta nói à."

...

Nhếch môi cười, những kỉ niệm đẹp thật nhanh chóng trôi qua. Giờ đây, chỉ có mình nàng, nàng phải chống chọi với cuộc sống sao đây? Trời vẫn mưa như thế, nhưng mỗi lúc càng lớn hơn, lớn hơn. Vì sức khoẻ còn yêu, lại vừa bị một cú sốc bi thương như thế, không chịu nỗi nữa, nàng liền ngất xỉu bên người hắn.

Đến đây thì cả hai

chắc sẽ phải dừng lại

Đoạn đường kia ngày mai

em sẽ không cùng đi

Chúng ta dù vẫn yêu

phải nói câu chia lìa

Bởi duyên phận

không cho mình bên cạnh nhau

Nắm tay người rất lâu

chẳng biết phải làm sao

Từng buồn vui ngày xưa

không dễ phai mờ đâu

Trái tim này khắc sâu

những phút giây ngọt ngào

Ánh mắt và

nụ cười ấy đã in trong đầu

Ôm chặt người một lần sau cuối

Lòng tan nát anh cố gượng

cười

Chúc cho người

ngày mai sẽ luôn luôn yên bình

Còn yêu sao phải xa nhau

Phải quên bao kí ức một thời

Chắc tại trời không muốn mình

Được gần nhau yêu nhau mà thôi

Từ đây ta sẽ chia xa

Khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa

Số phận mà đừng nên khóc

Hãy chúc cho nhau câu bình an

Hoài yêu anh mãi yêu anh

Sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời

Nếu chọn lại em vẫn chọn

Được gặp anh yêu anh mà thôi

Hoài yêu em mãi yêu em

Sẽ yêu em đến suốt cuộc đời

Nở nụ cười chào nhau nhé

Duyên phận bắt ta

xa nhau rồi...

[ Duyên phận ý trời ]

=============================

Mấy tình yêu của Au muốn SE hay HE đây? Cho Au ý kiến đê, ý kiến nào nhiều thì Au sẽ lấy ý kiến đó.

Lần nữa Au xin trân trọng cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ Au trong thời gian qua. Đây là tác phẩm đầu tay, mặc dù chưa hay lắm nhưng Au rất nâng niu và cố gắng. Lần nữa cảm ơn mọi người * thương nhắm*

35. Chap 35

" Vương Phong..." Nàng từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh dậy. Đầu tóc rối tinh, mặt lấm tấm mồ hôi gọi tên hắn.
Trong giấc mơ, nàng thấy nàng đi vào một thế giới nào đó, bốn bề đều là sương mù dày đặc, không thể tìm thấy lối ra. Lúc đó, hắn đến bên nàng nắm lấy tay nàng bằng đôi bàn tay ấm áp của nàng, dắt nàng tìm lối thoát. Đến khi tìm được ánh sáng, hắn bỗng buông tay nàng rồi chạy đi, bóng hắn mờ dần, mờ dần sau tiếng gọi thãm thiết của nàng.

" Thiên nhi, Thiên nhi con không sao chứ?" Vừa lúc đó, một người phụ nữ bước vào. Thấy nàng vừa tỉnh liền chạy đến bên giường nàng.

" Mẫu...mẫu thân, sao người lại ở đây?" Thì ra đó là Hà Nhiên tiên tử.

" Nha đầu ngốc, ta mà không xuống đây thì ta sẽ hối hận suốt đời đó." Bà cốc nhẹ vào trán của nàng, mắng yêu.

" Đúng rồi. Vương Phong, chàng ấy đâu rồi?" Bỗng nhớ tới hắn, nàng trở nên kích động.

" Đừng kích động, coi chừng đứa bé trong bụng con đấy." Bà chỉ vào bụng nàng, từ tốn nói.

" Con...con mang thai rồi sao?" Nghe tin bất ngờ, nàng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.

" Ân, con dưỡng thai cho tốt. Hắn đã bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, hơi thở yếu ớt, ta sẽ cố gắng hết sức. Con hãy an thai cẩn thận. Tam giới đang trong tình thế nguy hiểm, đây là kiếp sinh tử của con, chúng ta không thể nhúng tay vào. Thuốc ta để trên bàn, ta ra đây." Nói xong, bà ra ngoài không quên khép cửa lại.

Nàng nở một nụ cười, không biết nên hạnh phúc hay đâu khổ đây? Thì ra, bên trong chiếc bụng nhỏ nhắn này đã mọc nên mầm non chứng minh tình yêu của nàng và hắn.

" Baba đứa bé, chàng có biết không hả? Bên trong người ta đã mang giọt máu của chàng. Nếu chàng không tỉnh dậy, ta sẽ cho chàng ...tuyệt tử tuyệt tôn đấy, nghe chưa?" Mặc dù nói thế, nhưng nàng ôn nhu vuốt ve chiếc bụng nhỏ xinh của mình, cầu mong cho tiểu bảo bảo luôn bình an và hạnh phúc.

36. Chap 36: Ngoại Truyện

Có Chap mới nha mọi người ^^
Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu sau khi bị đánh bay xuống núi thì rơi nhầm vào kết giới của Thiên đế để phong ấn ma tôn, cũng nhờ đó mà ma tôn thoát ra ngoài.

Bị nhốt trong kết giới 5000 năm, tâm trí và sức lực dường như đã cạnh kiệt. Ý định thống nhất tam giới của ma vương thần thánh đã tan không còn một mãnh, chỉ muốn an hưởng những ngày còn lại bên cạnh ma phi yêu dấu của mình. Vì thế, ma vương quyết định truyền lại công lực mấy ngàn năm cho hai người đã cứu mình khỏi kết giới đen tối kia cũng chính là Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu. Sau đó, ma vương cũng truyền lại tước vị cho họ rồi vứt áo ra đi cùng ma phi của mình, không quan tâm thế sự, vào rừng sâu sinh sống.

Còn chuyện hỏa linh châu là do Lãnh Khuyết Ân đọc trộm từ sách mật của quốc sư Lãnh Thịnh quốc nên mới biết được.

Tình yêu sâu nặng của Lãnh Khuyết Ân nay đã hóa thành hận ý ngút trời, chỉ mong hành hạ hắn ta ( Hiên Viên Vương Phong) đến chết dở sống dở mới thôi. Như vậy, để nàng hiểu được nổi đau mà Lãnh Khuyết Ân hắn phải chịu khi nàng hết lần này đến lần khác hương tiêu ngọc vẫn trước mặt hắn. Nỗi đau cào xé tâm can ấy, hắn phải trả lại từng người, từng người một. Có điều hắn không ngờ, chỉ vì sự chấp mê bất ngộ này mà hắn bị trừng phạt một thời gian dài. Mãi mãi sau đó nữa, khi chợt nhớ lại, hắn vẫn còn cảm giác rùng rợn không dám nhìn về quá khứ. Nhưng đó là chuyện của sau này thôi.

Chu An Thu cô vẫn thế, vẫn yêu một người không thay đổi. Cô không chán ghét nàng ta ( Lãnh Khuynh Thiên), ban đầu là chút tâm tư ghen tỵ, mà giờ đã chuyển sang ngưởng mộ. Bởi vì nàng ta rất tốt, rất lương thiện, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nàng ta nắm giữ trái tim người cô hết lòng yêu thương. Nhưng không sao hết, chẳng phải bây giờ người duy nhất bên cạnh hắn ( Lãnh Khuyết Ân) là cô sao? Chỉ cần bên hắn, dù có xảy ra chuyện gì cô cũng không quan tâm, chỉ cần bên hắn, cô sẽ hạnh phúc. [ Khụ... yêu đến hết thuốc chữa rồi] Cô bây giờ không còn điêu ngoa tùy hứng như một đứa bé bị chiều hư nữa. Cô thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô chẳng nhận ra chính mình. Nhưng nếu hắn thích, cô chẳng bao giờ ngần ngại.

Sau khi điều tra được tung tích của hắn( Vương Phong) và nàng. Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu lập tức đi đến chặn đường đánh người và mọi chuyện cứ như thế tiếp diễn. May mắn lấy được hỏa linh châu và đả thương hắn, Lãnh Khuyết Ân lấy làm thỏa mãn và vui sướng. Nhưng khi nhìn thấy nàng bị thương cũng không nhẹ. Hắn lấy làm đau đớn, xót xa. Phải chăng, mọi chuyện đã đi qua xa? Liệu có thể quay đầu hay không? Đưa tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của mình, tim hắn đang rất đau, dường như nó đang chảy máu rồi, tan nát.

Đứng nép bên hàng trúc xanh rì rậm rạp, nhìn nàng ngất đi tỉnh lại bên người hắn ta, nhìn những giọt nước mắt như châu ngọc của nàng rơi đầy trên mặt vì hắn ta, nghe tiếng gào thét đày ai oán, thê lương vì hắn ta,... những điều đó như ngàn nhát dao đang đâm sâu vào con tim hắn. Um, rất đau đó. Hắn không biết diễn tả như thế nào nữa, chỉ biết nó nhói lên từng cơn, từng cơn.

Thấy nàng ngất đi lần hai, hắn không thể kiềm lòng mình nữa mà chạy ra ôm nàng, ôm nàng thật nâng niu, cẩn trọng. Hương thơm thoang thoảng của nàng phả vào mũi khiến hắn vô cùng dễ chịu. Chẳng còn cách nào khác, đành vận công trị liệu nội thương cho nàng. Thời gian trôi qua rất lâu, đến khi trên trán hắn rỉ đầy mồ hôi và mặt nàng đã hồng hào trở lại thì hắn mới dừng tay. Bằng vào khí lực yếu ớt của người sắp chết như hắn ta( Vương Phong) thì có thể cứu nàng sao? Không có cửa. Nhưng dù sao điều đó cũng làm hắn nể trọng hắn ta một phần. Hắn ta dám dùng tất cả sinh mạng của mình để cứu nàng. Liệu...hắn có thể?...

Tận tay đưa nàng và tên siêu cấp đáng ghét kia về vương phủ nhưng lòng hắn lại ngập tràn vui vẻ. Hắn không hiểu vì sao mình lại vui, đáng lẽ phải đau khổ mới đúng chứ? Thật không thể hiểu. Vừa lúc đó Tử Hà tiên tử đến, chẳng còn thì giờ suy nghĩ liền chạy về Ma cung.

Thật ra Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu cũng đâu đáng ghét lắm phải không mọi người? Hì hì ×v×

À, ta mới đổi tên thành Bảo mẫu vô lương á ^^

37. Chap 36

8 tháng sau
Trong phủ Lãnh thừa tướng, người người ra vào tấp nập, khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ vui mừng hạnh phúc. Trước một khuê phòng đống cửa kín bịt, có một người đàn ông, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại y như cô gà mắc đẻ, miệng lẵm nhẵm to nhỏ gì đó.

- Tiểu quỷ, con đừng qua lại nữa, già đây nhìn con cũng đau đầu rồi này._ Lãnh Thừa tướng ông thật sự rối óc rồi nha. Không sao, rất giống ông lúc đó, khi nương tử lâm bồn sinh Thiên nhi, ông cũng lắm la lắm lét cả mặt, đi qua lại trước của phòng chờ bà mụ. Và thế ai kia nhanh chóng bay vào dòng suy nghĩ của mình, trở về thời niên thiếu oanh oanh liệt liệt của mấy mươi năm trước.

Bỗng chốc "oa..." một tiếng, hắn không kiềm lòng được nữa mà đá cửa bay vào. Bà mụ thấy vậy liền ôm đứa trẻ đỏ hỏn đến trước mặt hắn.

- Chúc mừng chúc mừng, là sinh đôi, một trai một gái a~

Tưởng hắn sẽ vui vẻ ôm lấy hai đứa trẻ. Ai ngờ, hắn lơ một cách triệt để. Nhanh chóng chạy đến bên giường, lau đi mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch vì mệt của nàng.

- Thiên nhi, nàng có sao không? Hai đứa bé đỏ hỏn chết tiệt này, dám ở trong bụng nàng hoài không ra, làm nàng đau thế này, ta nhất định trừng phạt chúng một cách thích đáng, hừ...

Hắn làm vẻ bực tức, hung văn liếc lấy liếc để hai đứa nhỏ đang vô tư trên tay Lãnh phụ, Lãnh mẫu. Nàng nghe thế không khỏi phì cười, cốc nhẹ trên trán hắn.

- Ngốc, chúng là con của ta, chàng dám đánh chúng thì đừng hòng ta tha thứ.

Nở nụ cười hề hề, trong lòng hắn không khỏi ấm ức. Không sao, chỉ cần Thiên nhi thích, hắn cũng tạm thích.

Việc đặt tên cho hai đứa nhỏ được Lãnh phụ định đoạt, nam tử là Hiên Viên Cực, nữ nhi là Hiên Viên Khuynh. Sau này, khi hai đứa trẻ được ba tuổi. Hai bật phụ huynh kia chính thức bỏ con chạy lấy người. Giao con cho phụ mẫu rồi cùng nhau ngao du thiên hạ, hưởng phúc an nhàn.

Còn về việc của Lãnh Khuyết Ân và Chu An Thu, không hiểu vì sao ba năm trước, họ đã gặp và đưa hỏa linh châu cho Tử Hà tiên tử rồi mất tích. Hắn và nàng nhìn thấy họ nắm tay hạnh phúc, nên cũng không quanh tâm nữa, nhanh chóng đem chuyện đó quăng sau đầu, yên tâm hưởng ngoạn thế gian.

==================================

Nước hồ êm ả, ánh trăng lung linh lặng lẽ soi xuống mặt nước, không khí yên lặng đến lạ lùng tạo nên một khung cảnh huyền dịu đến kỳ hoặc, mê người.

Trong một căn nhà nhỏ, một bạch y nam nam tử lặng lẽ uống từng ly rượu. Đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ đến bi thương không hề che dấu.

Hôm nay là tròn ba năm ngày nàng mất, có lẽ nàng không biết, hắn đang đau khổ đến biết bao, đã giặt vặt đến chừng nào. Nhìn hài tử yên lặng say nồng giấc ngủ, hắn lại nao lòng nhớ lại chuyện năm ấy.Đúng như mọi người nghĩ, hắn là Lãnh Khuyết Ân và 'nàng' được nhắc đến không ai khác là Chu An Thu.

Năm ấy, cũng là một đêm trăng thanh tỉnh như vậy. Hắn uống say và đã lăn qua lăn lại trên giường cùng nàng. Sau khi tỉnh lại, hắn có chút lo lắng và phần nhiều vui mừng. Hắn không hiểu lòng mình nữa, rõ ràng hắn yêu Thiên nhi mà, sao lại vui mừng khi có chuyện cùng nàng. Nhưng cuối cùng, hắn lại gạt qua tất cả cho rằng đó là trách nhiệm của đấng nam nhi và phải chăm sóc nàng. Kể từ lúc chu ý đến nàng, hắn ngày càng vui vẻ, ngày càng hạnh phúc. Hắn không hiểu, nhưng cũng ngại quan tâm. Tuy nhiên, từ ngày mang thai, sức khỏe của nàng càng yếu đi. Điều đó khiến hắn lo lắng vô cùng. Nhưng nàng luôn tỏ ra mạnh mẻ, vô sự, để không làm hắn phiền lòng. Khoảng thời gian bên cạnh nàng, có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất, vui vẻ nhất. Nhưng rồi chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Vì để bảo toàn đứa bé của hấn, nàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận rời xa hắn mãi mãi. Khi đó hắn mới nhận ra, à... hắn yêu nàng. Tuy nhiên, quá muộn rồi, hắn không kịp nói lời yêu thương đến nàng được. Nhìn thân xác đã lạnh từ lâu, hắn như không tin đó là sự thật, lòng đau khôn xiết. Nước mắt châu ngọc bắt đầu rơi, rơi ướt cả y phục của nàng. Ai nói nam tử không được khóc, chỉ là họ đã đem những giọt nước quý báu đó chôn ngược vào tim, không muốn người khác thấy mà thôi. Nhưng hắn làm không được nữa, không thể kiềm nén cảm xúc của mình nữa, nước mắt rơi. Nàng có biết không? Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Phải chăng hắn thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nổi tình cảm của mình, cảm xúc của mình cùng không nhận ra. Để rồi, kết cục là sự hối tiếc cả đời, không thể bù đấp được nữa.

Cuối cùng, hắn dùng hết tất cả pháp lực của nàng tạo thành hầm băng, lưu giữ thể xác để thân thể của nàng không bị thối rửa. Trở thành một người thường, qua ngày nuôi lớn hài tử của nàng và hắn.

Có những người, họ quá cố chấp, chỉ nhìn vào một mục tiêu mà họ đã định sẵn, định theo cảm tính của mình, mà không hề những thứ xung xung quanh. Để rồi, khi họ nhận ra, mọi thứ đã trở thành quá muộn, trở thành luyến tiếc trong cuộc đời mà họ không thể bù đấp được nữa. Mọi chuyện chỉ còn là quá khứ!

Hoàn

38. Chap 37: Ngoại Truyện

Đêm nay trăng tròn, ánh trăng tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ khắp không gian nơi đây.
Trăng chiếu xuống rừng trúc, cả khu rừng chì trong mộng ảo cảnh vật hết sức phong tình.

"Vi vu"

Cơn gió thổi nhẹ thoáng qua mang chút hương thơm thanh mát, khua lên bản nhạc làm khóm trúc lao xao.

"A..." Tiếng kêu kiều mị của nữ nhân vang vọng từ căn nhà tranh nhỏ nơi góc rừng.

"Thiên nhi...nàng thật đẹp." Giọng nam trầm ấm thì thầm bên vành tai nhỏ nhắn của nàng, môi bạc mỏng khẽ cắn nhẹ lên viền tai của nàng khiến hô hấp của nàng bỗng chốc khó khăn.

"A! Chàng đừng nói nữa!" Khuôn mặt nàng đã sớm ửng hồng bị mấy lời trêu ghẹo của hắn càng thêm đỏ đến mê người.

Hắn thấy nàng thẹn thùng môi mỏng bất giác cong lên, thỏ ngọc của hắn đúng là ngây thơ mà, để xem hôm nay hắn dạy dỗ tiểu yêu tinh này thế nào.

"Cũng vì nàng quá mê người." Giọng hắn tà mị vừa dứt hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng nàng làm nàng bật lên tiếng rên rỉ.

"Uhm" Tiếng rên càng kích thích dục vọng đã sớm bừng cháy trong con người hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, yết hầu lên xuống liên tục, dễ thấy hắn đã phải kiềm chế như thế nào.

"Nàng khó chịu lắm phải không để ta làm nàng thoãi mái!" Hắn cười tà rồi cúi đâu hôn lên cái cổ ngọc ngà của nàng, hai tay hắn không an phận luồn vào y phục của nàng không ngừng xoa nắn, từng nụ hôn ướt át rơi lên cổ nàng, tay hắn từ từ cởi bỏ dây áo của nàng, tay kia không an phận luồn vào váy của nàng.

"A! Chàng mau bỏ ra đi!" Hô hấp khó khăn, nàng nói có chút đứt quãng, cánh tay trắng nõn cố gắng chống đỡ khuôn ngực vạm vỡ của hắn, tay kia chặn cánh tay không an phận của hắn trong váy mình.

" Không cần sợ ta và nàng là phu thê, Thiên Nhi cho ta!" Hắn cất giọng tà mị tay to khỏe nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng qua cổ hắn.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, Thiên Nhi ta yêu nàng, hãy cảm nhận ta!" Bàn ta to lớn nhanh chóng tiến vào áo yếm của nàng không ngừng vuốt ve đỉnh đồi đã sớm nhô cao.

"Thiên Nhi của ta nàng thạt xinh đẹp!" Hắn tham lam hít lấy hương thơm ngan ngát trên người nàng, môi lưỡi luyến tiếc rồi khẽ hôn lên gò ngực sữa tròn đầy của nàng, quấn lấy nụ hoa kiều diễm.

Từng lời ngon ngọt của hắn vang đến tai nàng ví như lơ dụ hoặc khiến trái tim nàng lệch nhịp nam nhân này là người nàng yêu cớ sao nàng không để hắn yêu thương mình chứ, suy nghĩ của nàng đưa tay siết chặt cổ hắn, đôi bàn tay thon nhỏ mềm mại như búp măng luồn vào mái tóc đen dài mượt mà của nàng. Nàng khó chịu uốn người mong hắn có thể đáp ứng nàng nhiều hơn.

"Vậy mới ngoan chứ, để ta cảm nhận nàng!' Thấy nàng phối hợp cùng mình, hắn khẽ cười, nâng người lên chạm vào môi anh đào của nàng mút mạnh, bàn tay không ngừng vuốt ve hoa tâm đã sớm ẩm ướt của nàng. Khoái lạc đã dâng trào trong người nàng, nàng nhìn hắn đầy lưu luyến mong hắn có thể cho nàng, nàng muốn hắn, muốn hắn yêu thương nàng.

Ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve hoa huyệt ướt át của nàng, hắn cười gian sảo:

"Thiên Nhi, muốn ta sao? Cầu xin ta đi!"

Nam nhân này thật xấu xa mà biết nàng xấu hổ mà còn cố ý trêu chọc nàng, nàng bị hắn làm cho hư hỏng rồi.

Hắn cắn môi dưới khiến môi dưới của nàng xuất hiện dấu răng sâu hoằm, bàn tay trắng treo bấu mạnh vào da đầu hắn khiến hắn cũng cảm thấy đau đớn (chết thằng nhỏ, tróc miếng da đầu như chơi) Nữ nhi này đã khao khát hắn mà cùng cố chịu đựng, hắn nhìn nàng cái nhìn đầy nhu tình, dịu dàng và yêu thương. Hai bàn tay lại muốn hành hạ thân xác nàng nhiều thêm, bàn tay trong váy nàng không ngừng vuốt ve đùi ngọc thon dài, tay kia càng đùa giỡn nụ hoa hồng nhạt trên ngực nàng, hắn sắp phát điên rồi thân thể thuần khiết của nàng đúng là liều thuốc độc khiến hắn đã dính vào mà không thể dứt ra.

"A!" Thiên Nhi của hắn khẽ rên tiếng kêu kiều mị và dụ hoặc chứng tr nàng đang khó chịu đến mức nào.

Ngón tay ra vào hoa huyệt non mềm của nàng nhanh hơn khiến làn da nàng phủ một lớp phấn hồng đỏ ửng mê người, nương theo tiết tấu của hắn hô hấp của nàng càng khó khăn, nàng muốn rất muốn.

"Xin chàng...a...ư...cho ta" Nàng khó khăn thốt ra, môi mềm bị nàng cắn đến hằng dấu răng thật sâu và ướm máu càng quyến rũ.

Hắn khẽ gầm nhẹ trong cuống họng nàng đúng thật là tiểu yêu tính, thân hình to lớn làn da màu đồng khỏe mạnh áp lên thân thể trắng nõn nà của nàng tạo ra sự đối lập kích thích thị giác người nhìn. Hắn cười khẽ ôm chặt lấy thân thể của nàng vào ngực lam cho nàng cảm nhận được nhịp tim của hắn cũng bở vì nàng mà đập mạnh mẽ cỡ nào.

Cự long to lớn của hắn chống đỡ nơi u cốc của nàng, cũng vì dịch ẩm nóng khiến nó càng bành trướng. Hắn có chút sợ hãi nàng nắm chặt cánh tay to lớn của hắn, ánh mắt phủ một tầng sương mờ ảo...

"Hãy mở mắt ra Thiên Nhi hãy mở mắt cảm nhận nam nhân của nàng nào... để xem ta yêu thương nàng thế nào!" Nói rồi hắn thúc mạnh thắt lưng vật to lớn nhanh chóng lấp đầy nơi u cốc của nàng khiến nàng hô hấp càng nặng nề... Vương Phong như ngựa hoang bức cương hắn càng mạnh mẽ, càng không ngừng ra vào thì nữ nhân càng yêu kiều rên rỉ.

"Nói...nàng yêu ta..." Hắn gầm nhẹ.

"Ta...ư..yêu chàng...á"

"Ta là ai...Ai là người đàn ông của nàng...!"

"Chàng là Vương Phong...á là Vương Phong..." Hài lòng với câu trả lời của Khuynh Thiên hắn cười hạnh phúc, ôm chặt lấy thana thể nóng rực vì kích tình của nàng, bàn tay lại tiếp tục dày vò bộ ngực tron đầy của nàng, môi mỏng hôn nhẹ lên môi của nàng...Đêm nay còn dài.

Bóng đôi nam nữ trong chiếc gương nhỏ phản chiếu tình yêu nồng đậm, rừng trúc khua lao xao hòa vào tình yêu của đôi uyên ương đang nồng nhiệt.

=============================

Cám ơn bà Tử Du xinh đẹp đã giúp đỡ ta.

Hết rồi đó mấy nàng

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/dai-boss-vuong-phi